
การสัมมนาโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 
เร่ือง“ภาษีไมยากอีกตอไป มารวมใจแกไขประมวลรัษฎากร” 

วันที่ 26 มีนาคม 2551 13:00 – 16:30 น. 
ณ หองประชมุชั้น 10 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
ปาฐกถานําโดย คุณสันติ วิลาสศักดานนท ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

“ ภาษีอากรเปนแหลงที่มาของงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาประเทศชาติ จึงเปนกลไก
ที่สําคัญของภาครัฐที่จะใชเปนตัวกําหนดโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประมวล
รัษฎากรก็ถือเปนกฎหมายที่มีความสําคัญในการจัดหารายไดใหแกภาครัฐใหมาก และมี
ผูเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับน้ีมากที่สุดฉบับหนึ่ง ดังน้ันบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรายได
ตามเกณฑที่ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร จะตองผูกพันตามกฎหมายฉบับน้ีแทบทั้งสิ้น 
ดังนั้นสิ่งที่จะทําใหผูเสียภาษีรวมมือและเต็มใจที่จะเสียภาษีคือความเปนธรรมของการจัดเก็บ
ภาษี   ซึ่งหากผูเสียภาษีเห็นวาการเสียภาษีไมเปนธรรมก็จะมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีได   
ผมอยากจะพูดใหพวกเราฟงถึงที่มาของมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร 
เกิดจากทางภาคเอกชนและทางอาจารย ที่เปนประธานมูลนิธิคือ ศาสตราจารย(พิเศษ)ปรีชา 
พานิชวงศ แลอธิบดีกรมสรรพากร เราไดมาปรึกษาหารือกัน และมีกลุมที่คิดวากฎหมายของ
กรมสรรพากรเปนกฎหมายที่มีความยุงยากมาก เปนปญหากับผูปฏิบัติมาก เราเลยคิดวานาจะมี
การทําอะไรสักอยาง เพ่ือใหประมวลรัษฎากรงายขึ้น จึงมีการปรึกษากับทางคณะนิติศาสตร 
จุฬาฯ วาเราจะทําอยางไร พวกเราก็คิดวาจะกอตั้งมูลนิธิ ซึ่งก็ตั้งมาแลว ที่เราเรียกวามูลนิธิเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร มีศาสตราจารย(พิเศษ)ปรีชา พานิชวงศ เปน
ประธานมูลนิธิ วัตถุประสงคของมูลนิธิเราคือ ไมยุงกับการเมือง มุงในการแกไขภาษีประมวล
รัษฎากร และภาษีหรือกฎหมายตาง ๆ ใหเกิดความเปนธรรม และใชงายกับผูประกอบการไมวา
จะเปนภาคเอกชน อุตสาหกรรม หรือการคาตาง ๆ  

อยากใหพวกเราที่มาในวันนี้แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ เพราะที่เราคุยกับทางคณะ
นิติศาสตร จุฬาฯ เราก็พยายามรวบรวมทําเปนการวิจัยขึ้นมา เอาเฉพาะประมวลรัษฎากรวาจะ
ทําอยางไร ถึงจะใหเสียภาษีที่เปนธรรมและเกิดความสะดวกกับทุกฝาย จะไมเปนปญหากับผู
เสียภาษีอากรในอนาคต อันน้ีคือจุดหมายหลักของเรา เพราะฉะนั้นที่เราตองการจากพวกเราทุก
คน คือแบบสอบถามที่เราแจกไป แลวก็ทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางเต็มที่ ที่นี่เราจะเก็บ
ความเห็นของทาน และจะไปคุยกับอาจารยจุฬาฯ และรวมเปนประเด็นตาง ๆ ซึ่งอาจารยจุฬาฯ 
ที่เราคุยไดทํามาเปนหมวดตาง ๆ รูสึกจะ 9 หมวด เด๋ียวทานวิทยากรหรือเจาหนาที่จะสามารถ
อธิบายได ซึ่งถาทําอยางนี้เราคิดวาตอไปประมวลรัษฎากรนาจะงายขึ้น เราจะทําเสนอไปทาง
กรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง และเสนอไปทางรัฐมนตรี ถาเปนไปไดก็จะเสนอใหปรับปรุง
แกไขกฎหมายประมวลรัษฎากรตัวน้ี ก็อยากใหทุกทานใสมาไดเต็มที่ ไมตองเกรงใจวาจะมี
เจาหนาที่สรรพากรอยูหรือเปลา เพราะวารองอธิบดีก็เปนรองประธานมูลนิธิอยูดวย แลวก็มี

 ๑



ภาคเอกชน มีเจาหนาที่กรมสรรพากรก็อยู ไมเปนไรครับ เราคุยอยางเปดเผย เพื่อจะได
กฎหมายมาใช ที่เปนประโยชนกับพวกเราทุกคน  

กฎหมายนี้มีหลายอยางที่เปนปญหามาก เชน มาตรา 48 วงเล็บ 1 วงเล็บ 6 อะไร เราผู
เสียภาษีจะเจอตลอด ผมคิดวาผมเปนผูเสียภาษีรายใหญรายหนึ่งของประเทศเหมือนกันนะ คือ
ผมอยูในกลุมสหพัฒนดวย เพราะฉะนั้นปหนึ่งเราจะรูวาเราเสียภาษีไปกี่พันลาน เพราะฉะนั้นเรา
ก็มีสิทธิที่จะ complain ได มีสิทธิที่จะตอวาไดถาเกิดปญหาขึ้นมา และก็เกิดมาตลอด สมัยกอน
ผมเจอปญหามากที่สุดเรื่องภาษีหัก ณ ที่จาย คือหัก ณ ที่จาย หักไปกอน แลวพอเราไปขอคืนจะ
ชามาก ยิ่งตางจังหวัดยิ่งหนัก สมัยกอนตางจังหวัดขอคืนไดนะ แตเขาก็บอกวาถาขอคืนตรงน้ี 
ขอนอยหนอยไดไหม เชน เราอาจจะเสียไปหลายลาน สมมติวาบริษัทรับเหมากอสราง มันก็หัก 
ณ ที่จายไปเยอะ แตบางทีกําไรก็นอยกวาหัก ณ ที่จายเยอะ ก็ตองไปขอคืน ตองตอรองนาน 
ตางจังหวัดนี่ยากเพราะเขาจะขอโนนขอน่ีอยูเร่ือย เพราะฉะนั้นก็คงทราบกันทุกคน ไอขอนี่เร่ือง
ปกติ ไมขอนี่เร่ืองผิดปกตินะ ก็เลยตอง บางครั้งไดมานี่ ขอคืนทุกป ก็บอกขอคืนน่ี อยางนี้ได
ไหม ขอคืนนอยหนอยไดไหม บางปภาษีไมถึงเปา เราไปขอคืน 10 ลาน ก็ขอคืนซัก 7 ลานได
ไหม ถาขอคืน 7 ลานเขาจะไมตรวจภาษี 2 ป ก็ตอรองไปมา อันนี้เปนเรื่องที่สรางปญหากับ
ผูประกอบการเยอะ ตอนหลังสรรพากรก็มีขอกําหนดวารายใหญนี่ ถาไมขอภาษีคืนถือเปนเรื่อง
ผิดปกติ ตอนหลังก็เร็วขึ้นมาเยอะ แตตางจังหวัดก็คงคลาย ๆ กัน มันก็ยังลําบากเหมือนเดิม อัน
นี้ก็คือปญหาขอหน่ึง ผมก็อยากจะบอกพวกเรา คุณเขียนปญหาพวกนี้มาเลย ปญหาหัก ณ ที่
จายมีอะไรบาง ขอ vat คืนมีอะไรบาง แตสําหรับผูเสียภาษี มันก็มีผูเสียภาษีที่ตั้งใจทุจริตก็มีนะที่
ขอภาษี ทําใบกํากับภาษีปลอม ทําอะไรเยอะแยะไปหมด อันนี้เราก็ไมควรเก็บเอาไว ควรจะ
กําจัดออกไป อยากใหพวกเราชวยกันดูตรงนี้ดวย เพราะวาเราแกประมวลฉบับนี้ นี่เปนเรื่อง
ใหญ เพราะประมวลเรานี่ใชมาเกือบ 70 ปแลว ซึ่งยังไมเคยปรับปรุงแกไขขนานใหญแบบครั้งน้ี 
ซึ่งการแกไขครั้งนี้ เราก็อาศัยกําลังใจที่กลาหาญพอสมควร  

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานเกษมสันต วีรกุล มาในวันนี้ ทานรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีชวยก็ใหความสนใจกับกฎหมายที่เราจะปรับปรุง ก็เปนนิมิตหมายอันดี กับพวกเราทุก
คนกับประชาชนที่เสียภาษี ที่เราจะมีผูใหญมาดู อยางนอยเราก็สบายใจไปขั้นหน่ึงแลววาที่เรา
ทํานั้น เรามาถูกทาง ถาเราทําตอไปเรื่อย ๆ ผมคิดวาพอประมวลเสร็จ มูลนิธิอันนี้ชวยกันบริจาค
เงินเขามาก็ได เพราะมูลนิธินี้เราหาเงินกันเอง ไมมีกองทุนที่ไหนมาชวยเหลือ อันน้ีเราทําดวยใจ
จริง ๆ คือถาเรามีเงินกองทุนพอประมวลรัษฎากรเสร็จ เราอาจจะมีกฎหมายอื่นตามมาก็ได มันมี
กฎหมายของศุลกากรอะไรเยอะแยะไปหมด มันเปนปญหาของผูประกอบการมาโดยตลอด ก็
อยากจะฝากพวกเรา ถาเรามีกองทุนเยอะ ผมก็ตองเปนประธานฝายหาทุนดวย ก็วิ่งหาทุนอุตลุด
ตอนนี้ ทางทุนของนิติฯ จุฬาฯ นี่ไมมีปญหาอะไร แตเราอยากไดกองทุนที่จะทํากิจกรรมได
เร่ือยๆ เกี่ยวกับภาษีทางดานนิติศาสตร หรือกฎหมายทางนิติศาสตร ซึ่งตอไปถารัฐมนตรีจะ
กรุณาก็จัดงบใหบางก็ได ขอบคุณลวงหนาไวกอน ผมขอใหการสัมมนาในวันน้ีลุลวงไปดวยดี 
และขอขอบคุณทุกทานที่มาในวันน้ีนะครับ ” 
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วิทยากรภาคเอกชน อาจารยพิภพ วีระพงษ   บริษัท ลอว อัลไลแอนซ 
วิทยากรภาครัฐ คุณชนะชัย ประยูรสิน ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีเงินไดและ

การบริโภค สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผูดําเนินรายการ คุณวิศิษฐ  ลิ้มลือชา เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
 
อาจารยพิภพ วีระพงษ  
 

 “เพ่ือใหทุกทานเห็นภาพของการแกไขปญหาของประมวลรัษฎากร และจะไดมีแนวคิด 
ขอเสนอแนะที่เปนระบบ รวบรวมปญหาผานสมาคม ผานสภา แลวก็ขึ้นมาถึงคณะทํางานได ผม
ไดรับมอบหมายใหมาคุยถึงแนวคิดและสวนที่จะชี้แนะ ควรใหปญหาขึ้นมา สิ่งที่เราคิดวาจะได
จาก exercise ครั้งน้ีคืออะไร จริง ๆ แลวตอนแรกคณะกรรมการ เขาใจวาตองการทําใหประมวล
รัษฎากรงาย และประชาชนอานเขาใจ สวนตัวผม ผมเกี่ยวของกับงานวิชาการภาษีมาตลอด 20 
กวาป ผมไมเคยเชื่อวาประเทศไหนยิ่งเจริญขึ้น ระบบเศรษฐกิจยิ่งซับซอนขึ้น ประมวลรัษฎากร
จะงายขึ้น เปนไปไมไดจริง ๆ มีแตวาประมวลรัษฎากร โครงสรางภาษียิ่งนับวันจะยิ่งซับซอนขึ้น 
แตการซับซอนไมเปนสิ่งผิด ปญหาคือระบบภาษีตองมีความเปนธรรม เปนธรรมกับทั้งฝงรัฐและ
เอกชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกทานคงคาดไดวาจะไดรับจาก exercise ครั้งน้ี คือคงมีการแกไข
กฎระเบียบ หรือมาตราหลาย ๆ มาตราในประมวลรัษฎากร เพ่ือใหไดภาพทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ขึ้น ซึ่งเราจะคุยกันวาปญหาอะไรบาง เชนการตัดหนี้สูญ การทําลายของเสีย เศษซาก ทําไมตอง
เรียกคนของกรมสรรพากรมานั่งเฝา ถาไมมา ไมเรียก ไมยอมใหเราตัดรายจาย ซึ่งเปนอุปสรรค
ตอระบบการทํางานของเรามาก” 
 
ประเด็นที่ 1 การแกนโยบายบริหารภาษี 

นอกเหนือจากกฎระเบียบ เราเชื่อวา เราหวัง ดีที่สุด คือ best case scenario เราหวังวา
จะมีการแกนโยบายการบริหารภาษี หรือโครงสรางภาษีในหลาย ๆ กรณี ซึ่งปจจุบันประมวล
รัษฎากรของไทยมีปญหาคอนขางเยอะ ถายกตัวอยางงาย ๆ ใกลตัว ไมใชเร่ืองของอุตสาหกรรม 
สามีภรรยา ตอนที่เรารางประมวลรัษฎากร เราลอกฝรั่งมา วาสามีภรรยา ตองเปนหนวยภาษี
เดียวกัน เงินไดตองรวมคํานวณเขาดวยกัน เวนแตเงินไดประเภทคาจาง คือเงินเดือนจึงแยกกัน
ได นอกนั้นตองรวมหมด แตประเทศอื่นที่สามีภรรยาเปนหนวยเดียวกัน เขามีตารางการเสีย
ภาษีอีกตารางหนึ่ง ซึ่งอัตราความกาวหนาไมใชตารางเดียวกันเหมือนคนโสด ความกาวหนาจะ
ถดถอยนอยกวา  

ปญหาวาเราไปลอกฝรั่งมา แลวเราลอกครึ่งเดียว โดยเราไมลอกตารางขางหลังมา ผล
คือใครที่แตงงาน จดทะเบียนสมรสแลว โดนลงโทษ ในเชิงภาษีอากร หรือนโยบายในเชิง 
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บางครั้งเปนเรื่องการควบรวมกิจการ ซึ่งปจจุบันกาวหนาไปเยอะ แตทําไมการโอนกิจการ
บางสวน การควบรวมกิจการบางสวน มันหายไปไหน เราเคยใชในชวง crisis ชวงวิกฤติทาง
การเงินป 40 แตกฎหมายสมัยน้ันออกมาเปนมีอายุการใชงาน เชนทีละ 1 ป แลวตออายุทีละป 
แลวรัฐบาลเขาใจวาทางอุตสาหกรรมคอนขางเขมแข็งขึ้น ก็ยกเลิกไมมีการตออายุไป ทําใหการ
โอนกิจการบางสวน ปรับโครงสรางบางสวน มันเปนไปไมไดอีกตอไป ถาใครทํา จะกอใหเกิด
ตนทุนราคาแพง ตัวนี้ก็หายไป บางครั้งภาครัฐโทษวาวิกฤติป 40 เกิดจากภาคเอกชน ที่กูหน้ี
มากเกินไป  พอบาทตก  หน้ีลน เอกชนก็ตาย  คําถามคือใครสงเสริมใหภาคเอกชน saving 
เยอะ ๆ โดยการเก็บภาษี saving ดอกเบี้ย 15% การสงเสริม saving คือการสงเสริมเงินกู 
รัฐบาลใชนโยบายวาใหเอกชนกูเงิน เพ่ือเปนตัวชักนําแบบกาวกระโดดมาตลอด ก็มีแนวคิดวา
จริงหรือเปลาที่เราจะปลอยใหอัตราสวน debt กับ equity ลอยตัวตอไปในเชิงภาษีอากร หรือเรา
ควรมีมาตรการควบคุม อันนี้มองในเชิงรัฐ เอกชนไมชอบหรอกครับ ชอบปลอยใหไมมีอะไร
ควบคุม จะไดมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนตามสบายที่เราอยากจะทํา  

เพราะฉะนั้นก็คงมีเรื่องกฎระเบียบที่เราตองแกไขกัน มีทั้งสวนของนโยบาย ที่เราจะเห็น
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมไมแนใจวาความเปนจริงในเชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนโครงสรางใหญ ๆ จะ
เกิดขึ้นไดมากหรือนอยขนาดไหน หรือตัวที่สามที่คนพูดกันเยอะ หลายทานหวังวาการแกไขครั้ง
นี้จะนําไปสูภาพที่เราจะเห็นวาตนทุนทางภาษีของเราต่ําลง ผมคิดวา ถาทานคิดวา forum  นี้จะ
เปน forum ที่ทําใหอัตราภาษีต่ําลง ภาระภาษีของเราต่ําลง คงไม อยาไปหวังมากนัก เหตุผล
อันหนึ่งที่ภาษีเราต่ํามากไมได เพราะเรามีคนประมาณ 63 ลานคน เรามีคนยื่นแบบเสียภาษี 6 
ลานคนเทานั้นเอง 10 ปที่แลว ป 40 ตอนวิกฤติ มีคนยื่นแบบประมาณ 7 ลาน ตอนนี้คนยื่นแบบ 
6 ลานคน พลเมืองมากขึ้นทุกป คนยื่นแบบนอยลง หน่ึงดวยภาวะเศรษฐกิจ  สองเร่ืองการ
ยกเวนภาษี นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล เทากับวาบุคคลธรรมดา 6 ลานคน เลี้ยงคนอีก 63 คนที่
เหลือ ถาไมนับเร่ือง underground market ไมนับเรื่องการคาในตลาดมืด การคาบนถนนที่
เรียกวา street vendor เขาไปในระบบ บริษัทที่ยื่นแบบเสียภาษี มีอยูไมกี่หม่ืนบริษัท บริษัทที่
กําไรมีอยูหยิบมือเดียว เพราะฉะนั้นถาเราตั้งใจวาระบบภาษีของไทย ในที่สุดแลวอัตราภาษีที่
แทจริงจะตกจาก 37% ไปเปนแค 15% 17% เหมือนฮองกง สิงคโปร ผมคิดวาเปนไปไดยาก 
เพราะการกระจายฐานะทางการเงินของเราเสียมาตลอด ไมเคยประสบความสําเร็จ เรามีคนจน
คอนขางเยอะ  

เพราะฉะนั้นเปนไปไมไดที่ระบบภาษีจะถดถอยลงมาอีกระดับหน่ึง จะทําใหเกิดชองวาง
คนรวยคนจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน  
ประเด็นที่ 2 สิ่งที่เราคาดหวังวาประมวลรัษฎากรจะงายขึ้น กฎระเบียบจะชัดเจนขึ้น 
เปนธรรมขึ้น  

สิ่งที่ทุกทานตองคาดหวังก็คือ กรมสรรพากรก็มองวาผูเสียภาษีเราหนีภาษีเยอะ 
underground market ของเราใหญ street vendor ของเราใหญมาก อันหน่ึงที่เขามองกันคือเร่ือง
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การหามาตรการการหลีกเลี่ยงภาษี มาตรการเกี่ยวกับการปองกันราคาโอน ที่ตองใหหนักหนวง
มากขึ้น  ปองกันใหรัดกุมขึ้น เพ่ือใหคนเสียภาษีมากขึ้น  

ขณะท่ีเอกชนมองวา สรรพากรมีอะไรทีก็ประเมินกับผูเสียภาษีรายเดิม ใครเปนผูเสีย
ภาษีที่ดี เจ็บตัวตลอด ยิ่งเสียดี ถูกตอง ยิ่งโดนประเมิน หาประเด็นแปลก ๆ มาตลอดเวลา ไอที่
หนีภาษีไปเลย โกงไปเลย ไมมาตรวจสอบ ไมกลาตรวจ กลัวถูกยิงบางละ กลัวเปนแกงคมาเฟย
บางละ ตางคนตางมุมมองกัน โอกาสที่จะลงตัวคงคอนขางยาก  

เราตองทําใจวาเราคงไมเห็นระบบภาษีดีอยางใจเราตองการ แตเปนความพยายามที่เรา
คิดวาจะแกไขปญหาตาง ๆ ใหดีขึ้น ทั้งฝงรัฐและเอกชนดวย มีอันหน่ึงที่ทุกทานอยากเห็น แตผม
ไมเชื่อวาจะไดเห็น คือพฤติกรรมหรือวิธีการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบ โอกาสที่จะเห็น
การแกไขนี่ยาก  

หลาย ๆ ทานคงเห็นวา ถึงเวลาทีเจาหนาที่ตรวจสอบบอกขอภาษีเพ่ิมสัก 1 หรือ 2% 
ไดไหม บางทานบอกวาไมตรวจสอบ แตขอสละผลขาดทุนสะสมยกยอดมา ใหตัดทิ้ง อยา claim 
ไดไหม บางทีกิจการเราเปนกิจการ BOI พอหมดชวงเวลา BOI ยกยอดผลขาดทุนได 5 ป 
กรมสรรพากรบอกสละสิทธิ์ผลการขาดทุนไดไหม ถาสละสิทธิ์ก็จะหยุดตรวจ เปนตน ผมเชื่อวา
ลักษณะอยางนี้แกยากในสวนของเรื่องกฎหมาย  

เพราะเปนเรื่องของพฤติกรรมของทั้งฝงผูเสียภาษีเองและฝงเจาหนาที่ตรวจสอบเปนราย
ตัว แตอยางนอยเราก็มีความหวังวาจะเห็นกฎระเบียบที่ถูกแกไขใหชัดเจนมากขึ้น ผมขอลง
รายละเอียดสักนิด วาแนวทางการเสนอแนะขอกฎหมาย ที่คิดวาควรแกไขควรแบงอยางไร เพ่ือ
ความงาย ผมอยากเสนอวาประเด็นแรกเปนปญหาขอกฎหมายที่หลายคนเจอ และใกลตัว
คอนขางมาก ยกตัวอยางเรื่องการตัดหนี้สูญ ซึ่งอุตสาหกรรมมีปญหาเยอะจริง ๆ โดยเฉพาะหนี้
สูญที่เกิดขึ้นจากการใหกูยืมเงินจากบริษัทในเครือดวยกัน ซึ่งการตัดหนี้สูญน่ียากจริง ๆ ตาม
กฎหมายไทย เชน หน้ีเกิน 500,000 บาท ตองฟอง ฟองแลวตองมีคําพิพากษาของศาลและตอง
มีคําบังคับ และไมมีทรัพยสินชําระหนี้  

ทางปฏิบัติกรมสรรพากรไมเคยยอมรับฟงเอกสารของเราเลย จนตองไปโชวคําสั่งของ
เจาพนักงานในคดีนั้น ๆ วาไมมีทรัพยสินจะชําระหนี้ แตในชีวิตจริง คนที่ทําคดีจะทราบวา เราจะ
ไปขอใหเจาพนักงานออกคําแถลงหรือออกรายงานยืนยันไดอยางไร วาลูกหนี้ไมมีทรัพยสินจะ
ชําระหนี้แลว มันเปนไปไมได กรมสรรพากรขอสิ่งที่ทําไมได เปนตน เร่ืองพวกนี้เราตองดูวา
ปญหาในทางปฏิบัติมีมากนอยอยางไร หรือการทําลายของเกา สินคาเสื่อมสภาพ ที่ตองทําเรื่อง
ขออนุมัติ เชิญเจาหนาที่มาเปนพยาน ตองถายเทปเปนตน หลาย ๆ ครั้ง คนของเราก็ไมไดแจง
เจาหนาที่ หรือแจงแลวไมมา  

คําถามคือการออกกฎระเบียบของกรมสรรพากรลักษณะนี้ ถูกตองแลวหรือ เพราะถา
เปดดูประมวลรัษฎากรนี่ไมไดบอกนะครับวาใหกรมสรรพากรมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม
แมแตนิดเดียว ในการกําหนดวาการทําลายสินคานั้นตองมีหลักเกณฑอยางไร ถาเราไมสง
จดหมายเชิญละ ตัดไดไหม ตัดได แตตองพิสูจนใหได แตเรื่องของเร่ืองคือกรมสรรพากรสราง
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เง่ือนไขเพ่ิมเติมกวาที่สายนิติบัญญัติวางกรอบไว สายบริหารออกหลักเกณฑเพ่ิมเติมมามากกวา
ที่สายนิติบัญญัติกําหนดไว ทําใหผู เสียภาษีมีภาระคอนขางเยอะ และเปนภาระกับกลุม
อุตสาหกรรมคอนขางเยอะมาก เปนตน หรือในกรณีที่สต็อกสินคาหาย ตรวจนับไมครบ ถือวา
เปนการขาย หรือเจาหนาที่สรรพากรเห็นวาสต็อกหายแลว มีหน้ีกรรมการโผลมาอีกขางหนึ่ง 
บอกวาที่จริงเราขายไปแลว ไอหนี้กรรมการที่บริษัทไปกูกรรมการมาที่จริงแลว นั่นคือการขาย
แฝงรูปมา เปนการตกแตงบัญชี เปนตน แลวก็ประเมินทันทีโดยไมเปดโอกาสใหพิสูจน เรื่องพวก
นี้เปนปญหาคอนขางจุกจิก  

ยกตัวอยางการสงออกบริการหรือการสงออกสินคา รัฐบาลมีแนวนโยบายตลอดเวลาวา
ตองการสงเสริมใหประเทศไทยสงออกสินคา และปจจุบันคือสงออกบริการซึ่งเปนสาระสําคัญ
มาก ในสวนของกลุมอุตสาหกรรม เราจะทราบวามีโรงงานไทยที่เปลี่ยนตัวเองจากผูผลิตและขาย 
มาเปนรับจางผลิตเยอะมาก  

หลายครั้งมีประเด็นวาการสงออกสินคาโดยการรับจางผลิต จริง ๆ เราก็ไมรูวาเรารับจาง
ผลิตหรือไม เรารูแตเราผลิตสินคาตามคําสั่งของฝร่ัง เราก็สงออกตามคําสั่งของฝร่ัง ซึ่งเปนลูกคา
รายใหญรายเดียวหรือสองราย ทั้งโรงงานเราผลิตใหเจาเดียวหรือสองเจา เขาสั่งอะไรเราก็ทํา
ตาม กรมสรรพากรมาบอกวาพฤติกรรมที่เรารับจางฝรั่งรายใหญผลิตอยางนี้ จริง ๆ แลวเปนการ
รับจางทําของตามประมวลรัษฎากร ผลที่สุดคือสัญญาของเราตองติดอากรแสตมป อากรแสตมป
รับจางทําของนี่ 0.1% ของคาจางนะครับ เบี้ยปรับอยางต่ํา 5 เทา รวมภาษีเปน 6 เทา 0.6% 
ของราคาของ ถาเราสงออกโรงงานใหญ ๆ บางครั้งผลิตอุปกรณคอมพิวเตอร ฮารดดิสก สงออก
ปละ 30,000 ลาน คิดดูวายอนหลัง 5 ปนี่เทาไหร โดนคาปรับในอัตรานี้ เพราะฉะนั้นปญหาน้ี
เปนปญหาที่คอนขางจะ nuisance ผูประกอบการพอสมควร หรือการสงออกบริการ 
กรมสรรพากรวางเงื่อนไขวาตองมีการสงเงินจากตางประเทศเขามาประเทศไทย ไมง้ันไมถือวา
เปนการสงออกบริการ เปนไปไดยังไงวากําหนดระเบียบลักษณะนี้ ก็ในเม่ือมันสงออกบริการจริง 
ทําไมตองมีเงินจากตางประเทศเขามาไทย มันพิสูจนโดยตัวอ่ืนไมไดเลยหรือวาเปนการสงออก
บริการใหฝรั่งที่แทจริง สวนการชําระเงินจะเกิดขึ้นโดยอะไร หักกลบลบหนี้กันอยางไรก็เปนอีก
เรื่องหน่ึง เพราะฉะนั้นจะมีกฎระเบียบที่สรางอุปสรรคในการประกอบกิจการคอนขางเยอะ ผม
เรียกสิ่งน้ีวา accounting tax ปญหาภาษีเชิงบัญชี ซึ่งเปนปญหาที่มีอยูเยอะ ทุกทานสามารถให
อะไรบางอยางแกคณะทํางานไดเสมอจากประสบการณของตัวเอง เพราะเปนปญหาที่ใกลตัว 
เจอกับประสบการณของตัวเอง เปนตน  

 
 

ประเด็นที่ 3 ปญหาโครงสรางของประมวลรัษฎากร 
ยกตัวอยางเชน เราจะตั้งบริษัทใหม ผูถือหุนจะเอาทรัพยสินใสเขาไปในบริษัทใหมของ

เรา 100% แลกกับหุนออกใหม ผูถือหุนรวยขึ้นไหม จากการเอาทรัพยสิน ที่ดิน อุปกรณ 
เครื่องจักร ใสเขาไปในบริษัทใหมที่เราเพิ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เราเปนเจาของ 
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100% ใสเขาไป 300 ลาน เรารวยขึ้นไหม เราไมไดรวยขึ้น ความมั่งคั่งเชิงเศรษฐศาสตรของเรา
เทาเดิม กฎหมายไทยบอกวาเปนการขาย เม่ือเปนการขายตองเก็บภาษีทันที ผลที่ไดคือผูถือหุน
ตองสํารองเงินกอนหนึ่งไวเพ่ือจายภาษีกอน ณ วันแรก  

เหตุการณนี้ถาเกิดกับประเทศที่เจริญแลวจะกลับทางกัน ยกตัวอยาง เราจะทํา
คอนโดมิเนียม ตองจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด ตองใชบริษัททํา เราตองโอนที่ดินเปน
ชื่อของเราใสเขาไปในบริษัท 300 ลานบาท สรรพากรบอกตองเสียภาษีทันที กฎหมายไทยตอง
เสียภาษีทันที ขึ้นศาลแพมาแลว ปญหาคือถูกหรือไมที่ประมวลรัษฎากรไทยเก็บภาษี ณ วันแรก 
ทั้งที่ ณ วันแรกผูถือหุนยังไมไดอะไรที่เปนตัวเงินจริงจัง นอกเหนือจากเศษกระดาษ 1 ใบที่
เรียกวาใบหุน  

ตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย ทําไมเราไมรอจนกระทั่งวันที่ขายคอนโดมิเนียมกอน 
วันที่ขายหุนกอน แลวคอยเก็บภาษี ณ วันนั้น ซึ่งจะเปนวันที่ไดรับรายไดที่แทจริง เรื่องพวกน้ี
เปนปญหาในเชิงโครงสราง หรือในเรื่องของการควบกิจการ ซึ่งตอนนี้ก็แกไปเยอะแลว วามี
ประเด็นอะไรบาง มีอยูครั้งหน่ึงบริษัทยักษใหญในสมาคมอุตสาหกรรม จะควบกิจการลูก กิจการ
ลูก 2 บริษัทมีกําไรสะสมทั้งคู ควบกิจการลูกเขาดวยกันกฎหมายบอกวายกเวนภาษีหมด 
กรมสรรพากรบอกวาไมจริง การที่ควบ 2 บริษัทเขาดวยกันเกิดเปนบริษัทใหม ถือวาผูถือหุนที่
ไดรับหุนใหม เสมือนไดรับเงินปนผลแลว และตองเสียภาษีในเงินภาษีกอนนั้นทันทีทันใด ใช 
concept ของบังคลาเทศเขามาจับ หรือบางครั้งโอนกิจการทั้งสิ้นเขาดวยกัน ซึ่งปจจุบันกฎหมาย
ยกเวนภาษี ไมใชยกเวน เขาบอกวาอนุญาตใหโอนไดที่ราคา book value ซึ่งทําใหไมมีกําไร แต
บางครั้ง book value มันสูงกวาราคาตลาด เชน book value พันหน่ึง ราคาตลาด 800 ก็เลยโอน
ที่ราคาที่แทจริง คือ 800 กฎหมายบอกวาเม่ือเปนการโอนกิจการทั้งสิ้นใหคนใหมสามารถตัดคา
เสื่อมราคาไดที่ 1,000 เทากับตัดคาเสื่อมราคาไดเกินกวาเงินที่ตัวเองจายจริงไป 800 เพราะเปน
กฎหมาย  

กฎหมายมองวาเสมือนกับไมเคยมีการเปลี่ยนมือ ทาง LTO ไมพอใจ เปนไปไดอยางไร
วาคนคนหนึ่งจะมีสิทธิตามกฎหมายที่ตัดคาเสื่อมราคาสูงกวาที่คนอ่ืนตัด สูงกวาตนทุนที่ตัวเอง
จายไปที่ 800 แตวาที่จริงแลวกฎหมายตั้งใจวาเสมือนไมเคยมีการเปลี่ยนมือ เสมือนกับเปนคน
เดิมน่ันแหละ ตนทุนยังคง 1,000 อยู หากการโอนกิจการทั้งสิ้นน้ัน qualify ครบเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด เปนตน พวกนี้เปนปญหาโครงสรางที่เกิดขึ้นคอนขางเยอะ ก็มีอยูหลายเรื่อง 
ยกตัวอยางเชน การลดทุน 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมที่จะลดทุนนี่เร่ืองใหญนะครับ ลดทุนจายเงินใหกับผูถือหุน เชื่อ
ไหมครับถามีกําไรสะสม กฎหมายบอกวาใหเสมือนการลดทุน คืนทุนที่ราคาตนทุน สมมติเราจด
ทะเบียนบริษัทที่ 100 ลาน เราลดทุน 50% เอาเงิน 50 ลานกลับมา ผูถือหุนไมมีกําไร เทาทุน 
แตบังเอิญบริษัทมี retain earning ติดอยู 20 ลานบาท กฎหมายใหเสมือนเงิน 20 ลานบาท เปน
การจายเงินจาก retain earning ตัวนี้ ทําใหตองเสียภาษีทันที อันน้ีไมเปนไร ตางประเทศก็ทํา
กัน  
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ปญหาที่แยกวานั้นคือเงินไดจากการลดทุน กลับไมบอกวาเปนเงินปนผล คือถาเรา
จายเงินปนผลซะกอน ใหบัญชี retain earning ของเราเปน 0 แลวคอยลดทุน ก็จบปญหาไป 
ปญหาโครงสรางเกิดความลักลั่นคอนขางเยอะ ยิ่งกวานั้น บางบริษัทไมมีกําไรสะสม เพราะเชื่อ
ผม จายเงินปนผลไปเรียบรอย retain earning เปน 0 แตมีเงินสํารองตามกฎหมาย เชน 10 ลาน
บาทติดไว การลดทุนที่ราคาเทาทุนเนี่ยสรรพากรก็ยังตามอีกวา เงินสวนที่เทากับเงินสํารองตาม
กฎหมายตองเสียภาษี เสมือนวาจายจากบัญชีสํารองตามกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่กฎหมายแพงบอกวา
บัญชีสํารองตามกฎหมายหามแตะตอง เปนสิ่งที่บังคับตามกฎหมาย ปญหาโครงสรางจะอยู
คอนขางเยอะมาก มีอยูเต็มไปหมดในประมวลรัษฎากร เพราะฉะนั้นผมคิดวาหากทานที่จะ
เสนอแนะ แยกหมวดหมูไวใหชัดเจน วาอะไรที่เปนกฎระเบียบ อะไรที่เปนเร่ืองของปญหา
โครงสราง อะไรที่เปนเรื่องของปญหานโยบาย ก็คงจะดี เพ่ือวาปญหาจะไดไมปนกัน และก็
อาจจะงายกับคณะทํางาน อยางที่ผมเรียนไววา forum นี้ไมไดเปน forum ของทางเอกชนฝาย
เดียว เปน forum ของทางฝงรัฐที่จะมองกฎหมายดวย เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีมาตรการปองกัน
การหลีกเลี่ยงภาษี ที่เปนกิจลักษณะ เขมงวดกวาเดิม มีหลักเกณฑเหมือนอยางฝรั่ง สวนตัวผม
ไดรับการ assign วาใหทําวิจัยเร่ือง (ไมรูเร่ือง) ก็แปลวาประเด็นที่คนใชประโยชนจากอนุสัญญา
ภาษีซอนที่ประเทศไทยไปทําไวกับประเทศตาง ๆ โดยมิชอบ เพ่ือประโยชนทางดานภาษี ทั้งที่
จริงไมมีสิทธิ บางคนก็ไดรับ assign ใหทําเรื่อง anti tax avoidance การตอตาน มาตรการ
ตอตานการหลีกเลี่ยงภาษี วาเรามองแบบใด วาธุรกรรมแบบใดเปนธุรกรรมที่หลีกเลี่ยงภาษี บาง
คนบอกวาธุรกรรมนี้จริง อางไดอยางไรวาไมจริง ทางภาษีเขาก็จะมีระบบ test ออกมาวาอะไร
จริง อะไรไมจริง แตปญหาคือทางกฎหมายไทย ไมมีมาตรการเชนวานั้น แลวแตดุลยพินิจของ
คนที่เกี่ยวของ ทําใหการตีความอาจจะคลาดเคลื่อน หรือวาเลอะเทอะไปบาง ทางฝงรัฐก็อยาก
เห็นวามาตรการการหลีกเลี่ยงภาษีเปนอยางไร หลาย ๆ ทานก็ตองทําใจเหมือนกันวา ตอไปใน
อนาคตการวางแผนภาษี การวางเกณฑทางภาษีอากร คงไมใชเรื่องงาย ๆ เม่ือกอนเราไปมอง
เรื่อง compliance เรื่องทําใหถูกตองตามกฎหมาย  

ตอไปในอนาคตเราตองมองเรื่อง governance วามันเปนแนวปฏิบัติของบริษัทที่ดีไหม 
prudent ไหม โปรงใสไหม transparent ไหม ตามไปดวย นอกเหนือจากที่ดูที่การ compliance 
เพียงอยางเดียว อันนี้คงเปนแนวคราว ๆ 
 
ประเด็นที่ 4 นักกฎหมายเขาไปรางประมวลรัษฎากรโดยไมมีความเขาใจหลักการทาง
บัญชีและหลักธุรกิจ  

ซึ่งไปแบงมาตราตาง ๆ เชนมาตรา 40 เปน 8 อนุมาตรา ซึ่งทําใหมีความเพี้ยนในระบบ
คอนขางเยอะ คือนักกฎหมายจะถามวา คําวาเงินไดตองเปน 1 ใน 8 แต 8 นะกวางมาก อ่ืน ๆ 
แลวมันแปลวาอะไร ยกตัวอยางวาเราเจอเงินตกอยูกับพ้ืน เก็บมา เปนเงินไดหรือไม พอใหลูก
เปนเงินไดไหม หรือสมัยกอนป 40 เรากําลังจะลมละลาย  เขาฟองเราลมละลาย ไป
ประนีประนอมยอมความในศาล ยกหนี้ให 80% เปนเงินไดหรือไม เราใชเวลาเรียนรูนาน
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เหลือเกิน แมกระทั่งป 40 ที่รัฐบาลออกกฎหมายยอมใหมีการปรับโครงสรางหนี้ ใหมีศาล
ลมละลาย แกไขใหม ลอก chapter11 ของอเมริกามา แตสิ่ง ๆ หน่ึงซ่ึงทางกรมสรรพากรไมได
ทําในยุคนั้นคือ ไมเคยมีการสนใจตามเรื่องภาษีเลยวา ภาคอุตสาหกรรมที่มีการปลดหนี้ มีการ
ลดหนี้ ประนีประนอมยอมความ ในขั้นตอนการปรับโครงสรางเน่ีย มันถือวาเปนรายไดจากการ
ปลดหนี้ ใชเวลาอีกตั้งนาน กวาจะตามทัน ถึงจะไดรูวาไอการปลดหนี้ให มันเปนเงินได จนถึงทุก
วันน้ีไมมีใครสงสัยแลววามันเปนเงินได ในระบบของเรา ในเชิงทฤษฎีภาษี เราใชเวลาเรียนรู
คอนขางนานมาก กวาที่จะแกปญหาแตละจุด อยางที่บอกวาปญหาที่ผมเห็นเปนหลักก็คือทุก
ครั้งที่เราลอกระบบฝรั่งเขามา ยกตัวอยาง stock dividend, vorance, E-sock เวลาลอกฝรั่งมา
เรามักลอกแคครึ่งเดียว อีกครึ่งเราไมลอกตาม แลวก็พอไมรูที่แทจริง ก็เกิดปญหาการตีความ
และเปนขอพิพาทกันมา ทําใหตนทุนการบริหารภาษีของกระทรวงการคลังเองแพง โดยที่
กระทรวงการคลังเองไมรูตัว 

จริง  ๆมัน มีการเก็บภาษีคณะบุคคลสองแบบดวยกันนะครับ ในระบบการจัดเก็บภาษี
นะครับ นะฮะ ก็คือระบบแรก ที่ประเทศไทยใชอยูโดยถือวาคณะบุคคลเปนหนวยภาษีเปนคน
ใหมขึ้นมานะครับ ซึ่งทําใหการจัดเก็บภาษีนั้นงาย สะดวก ไมยุงยากนะครับ แตวาผมที่ตามมา ก็
คือคนที่ มีฐานะดีใชคณะบุคคลไปในทางที่ผิดนะครับ คือตั้งใจกระจายฐานภาษีเพ่ือลด
ความกาวหนาของเงินไดของตัวเองลง แทนที่เรตของเราจะถึง 37 มันก็ตกมาเรตต่ํา ๆ 
ตลอดเวลานะครับ นั่นคือผลเสียที่ตามมากับระบบอีกอันหน่ึง ที่ ๆ ประเทศที่เจริญแลวมักจะใช
กันก็คือวา ไมมีการจัดเก็บภาษีคณะบุคคลนะครับ ใหพารทเนอรคํานวณกําไรสุทธิของตัวเอง 
แลวไปเก็บภาษีในมือของคนที่เปนหุนสวนแตละคน ซึ่งจะทําใหพารทเนอรคนนั้นเนี่ยตองรวม
สวนเชนผม ผมมี 70 % ในคณะบุคคล ผมก็เอากําไร 70% ไปรวมคํานวณ ทําใหฐานรายไดของ
ผมใน ภ.ง.ด.90 เนี่ยะ มันสะทอนถึงความมั่งคั่งเชิงเศรษฐศาสตรที่แทจริง แลวสามารถจัดเก็บ
ภาษีในอัตรากาวหนาที่แทจริงไดนะครับ เออระบบน้ีเรียกวา ระบบพาสทู คือผานไปที่ระบบ
พารทเนอร แตปญหาก็คือ ประเทศไทยเราเนี่ย คือหน่ึง คอมพิวเตอรเราก็ไมมีนะฮะ สมัยนั้นมัน
ก็ไมมีอยูแลว แลวก็เราเอาความงายเขาวา เพราะวาระบบอันที่สอง เปนระบบที่ยาก เราตอง
คํานวณสัดสวนกอนแลวคอยกระจายไปตามเก็บที่ระดับพารทเนอรอีกทีหน่ึงนะคับ แตจะเปน
ระบบที่สรางความเปนธรรมใหกับผูเสียภาษี ทําใหคนรวยเนี่ยวางแผนภาษีโดยการกระจายฐานะ
ทางการเงินไดยากขึ้นนะครับ จริง ๆ สวนตัวผมยังคิดวาสักวัน กรมสรรพากรนาจะตองเลิกคณะ
บุคคลดวยซ้ํานะครับ เพราะคนที่ใชคณะบุคคล จะทําใหฐานภาษีต่ํานะครับ การกระจายฐานะ
ทางการเงินของเรา ลมเหลวมาตลอด 30 – 40 ปที่ผานมา เราไมเคยประสบความสําเร็จนะครับ 
จีดีพีของเราเกือบ 100% อยูในมือคนที่เรียกวา 10 ลานคนแรกเทานั้นเองนะครับ แลวเราก็จะ
เห็นสิ่งนี้ตอไป เวนแตเราแกเรื่องหนวยภาษีตรงนี้ดวย 

 
 
ประเด็นที่ 5 เร่ือง Debt Equity Ratio, Thin Capitalization  
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บางคนเรียก Debt Equity Ratio ขอจํากัดตัวนี้ ถาศึกษาในหลาย ๆ ประเทศเราจะเห็น
สิ่ง ๆ หน่ึงก็คือวาบางประเทศจํากัด Debt Equity Ratio ไวเฉพาะกรณีที่เปน holder load นะ
ครับ หรือ ที่ทําโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกัน พวก related paryt เหตุผลก็คือวาระบบภาษีสวน
ใหญจัดเก็บภาษีเงินปนผลในอัตราที่ไมเทากันกับเงินดอกเบี้ยนะครับ ดอกเบี้ยเราเก็บภาษี 15% 
100 หน่ึงเสีย 15% คือ 15 บาท แตเงินปนผลกําไรสุทธิแลว เก็บภาษีมาแลว 30 โดนไปแลว 30 
ที่ระดับบริษัท เหลือแค 70 สั่งเรียกวาเงินปนผลสงตอผูถือหุน เสียอีก 10% ของ 70 คือ 7 คือ 37 
นี้เทากับอัตราภาษีสูงสุดของเงินไดบุคคลธรรมดา ถาเราไมเคลมเครดิตภาษีตอนปลายปแปลวา 
เราเสียภาษีเสมือนเปนคนรวยนะครับ ถาไมเคลมเครดิตภาษีเงินปนผลนะฮะ ปญหาก็คือวา 
Debt เน่ียเสียภาษี 15  Equity เงินปนผล เสียภาษีสองทอดรวมกัน 37% ถาเราเปนผูถือหุน
บริษัทนี้นะครับ บานเรามีตังค เ จะทําธุรกิจ 300 ลานนะ จะเอาเงินใสเขาไปเปนทุนจดทะเบียน 
300 ลานไหมครับ เราไมตองกูแบงคนะครับ สมมติเปนผมนะฮะ ผมจะตั้งบริษัททุนจดทะเบียน 
35 บาท แลวกูผูถือหุน 299,999,965 บาท ใชไหมครับ จายดอกเบี้ยอัตราตลาดสรรพากรวา
อะไรไมไดนะฮะ ตัดรายจายไดเต็ม เทากับแปลวา effective rate ของเงินลงทุนในบริษัท 15 % 
ของผูถือหุน แทนที่จะเปน 37 % ในรูปของเงินปนผลนะครับ เออ เพราะฉะนั้น บางประเทศใช 
Debt Equity Ratio จํากัดไปหมด ไมวา รีเลเทนหรืออันรีเลเทน บางประเทศจํากัดเฉพาะ 
shareholder loan หรือบุคคลที่มีความสัมพันธกันนะครับ แตบางประเทศไมจํากัด อาทิเชนไทย 
แตวาจริง ๆ แลว มันอาจจะมีเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากการทําภาษี ซึ่งจริง ๆ แลวผมคิดวา 
ขึ้นกับ สทค.เปนหลัก ไมใชเปนเรื่องภาษีโดยตรง มีอยูชวงหนึ่ง สรรพากรเขาเบนเรา เขาบอกวา 
เพราะในชวงวิกฤติ 40 เราไปกูกันเยอะเกินไป ใชเปนการหลีกเลี่ยงภาษี แตวาจริง  ๆแลว เปน
การหลีกเลี่ยงภาษีรึเปลา เพราะรัฐเองเปนตัวสงเสริมใหเอกชนโตแบบกาวกระโดด เพ่ือผลักดันจี
ดีพี เพราะวาใหกูที่อัตราภาษีที่ต่ํา effective rate ต่ํา เม่ือกูต่ํา ก็ตองเซฟวิ่งต่ําตามไปดวย ไมง้ัน
ก็ตองสงเสริมใหเซฟวิ่งต่ํา ๆ เสียภาษี 15% จะไดไปปลอยกูในอัตราตนทุนที่ต่ํา แตปญหาก็คือ
วารัฐยังอยากจะใชตัวเงินกูยืมเปนตัวผลักดันตอไปรึเปลา ถาจะใชเงินกูยืมเปนตัวผลักดันตอไป 
ใหกาวกระโดดเร็ว ๆ เสื่ยงเยอะ ๆ ลมงาย ๆ เวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนไป ก็ตองเปดโอกาส
ใหเก็บภาษีเด็พ 15 % ตอไป นะครับ แตถาเม่ือไหรก็ตามที่ตองการความมั่นคง โตนอยหนอย 
ชาไดไมเปนไร เร่ิมเก็บภาษี Debt ใหใกลเคียงกับ Equity จึงมีเงินปนผลมากขึ้นนะครับ ปญหา
วาภาพจะตองมีการศึกษากัน ในหนวยงานของสทค. กระทรวงการคลัง วาตัวใดเปนตัวที่ดีที่สุด
แลวเราจะพบกับสิ่ง ๆ หน่ึงวา กลุมอุตสาหกรรมบางกลุมตองใช debt สูงมาก ซึ่งการใช Debt 
Equity Ratio เดียวกันทั้งประเทศซึ่งไมใชของดีหรือเราจํากัดเฉพาะ related party คือถาใคร
อยากหลีกเลี่ยงภาษีก็ติด related party แตถาใครไปกูธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชยโดยแทจริง 
สุจริตโดยไมมีผูถือหุนค้ําประกัน ถาอยางนั้น ถือเปนการกูเงินโดยสุจริตจริง ไมตองติด debt 
equity ถาจะกู 300 ก็ 300 กู 30,000 ก็ 30,000 ไมเปนไรเพราะฉะน้ันภาพอยางนี้เปนปญหาเชิง
โครงสรางซึ่งไมใชเปนเรื่องเม็ดเงินทางภาษีเพียงอยางเดียว แตกระทบถึงประเทศ ถึงกลุม
อุตสาหกรรมดวย 
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คุณชนะชัย ประยูรสิน  ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีเงินไดและการบริโภค สํานัก
นโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  

“ หัวขอการนําเสนอในวันน้ี คงจะมี 3 เร่ืองดวยกัน เร่ืองแรกคือภาพรวมโครงสรางภาษี
ของไทย เร่ืองที่สองคือเร่ืองภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเรื่องที่สามเปนเรื่องภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ”  
 
ประเด็นที่ 1 ภาพรวมโครงสรางภาษีของไทย 

ในสวนของภาพรวม กอนที่จะพูดถึงเรื่องภาษี ผมคิดวาเราควรดูกอนวารัฐบาลมีหนาที่
ทางเศรษฐกิจอะไรบาง ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรแบงเปน 4 หนาที่  

หนาที่แรกคือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เร่ืองนี้ทางรัฐบาลตองสงเสริมให
ประชาชนมีการออมและลงทุนในระดับที่เหมาะสม เพ่ือที่เศรษฐกิจจะไดมีการผลิตที่เพ่ิมขึ้น และ
ประชาชนมีรายได และประเทศมีการขยายตัวตอเน่ือง  

หนาที่ที่สองคือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตรงนี้เปนเรื่องของการกํากับและควบคุม
ใหเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไปดวยความราบรื่น คงตองควบคุมไมใหมีอัตราเงินเฟอ คือเปนไป
ไมไดที่จะไมใหมีอัตราเงินเฟอเกิดขึ้น แตตองพยายามควบคุมใหมีอัตราเงินเฟอที่ต่ําที่สุด เร่ือง
ของการวางงานก็เชนกัน ตองใหมีการวางงานที่ต่ําที่สุด ไมใหมีการขาดดุลการคา ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการชําระเงิน ตรงนี้รัฐบาลตองควบคุมการใชจายกับระดับรายไดของประเทศ ใหมี
สัดสวนที่สอดคลองกัน  

หนาที่ประการที่สามก็เรื่องของการกระจายรายไดที่เปนธรรม ตรงนี้เปนหนาที่ของ
รัฐบาลเชนกัน ที่ตองกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน อยางเชนเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล การมีที่อยูอาศัย การ
สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา เพ่ือจะไดมีรายได  

ในหนาที่ประการสุดทายก็คือการจัดสรรการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงนี้
หมายความวาทรัพยากรแตละประเทศมีจํากัด รัฐบาลตองควบคุม จัดสรร ใหทรัพยากรที่มีอยาง
จํากัด ใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพ สินคาตัวไหน บริการอะไรที่รัฐควรทํา หรือควรใหเอกชน
ทํา เพ่ือใหการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดกลไกตลาดมีปญหา รัฐบาลก็ตองเขาไป
แทรกแซง อันนี้เปนหนาที่ของรัฐบาล เม่ือมีหนาที่ รัฐบาลก็ตองมีคาใชจาย ในการทําหนาที่พวก
นี้ รัฐบาลก็ตองหารายไดเขามาใชจาย  

ภาษีก็เปนเครื่องมือตัวหน่ึงที่เปนรายไดของรัฐบาลที่มาใชจายในหนาที่ทางเศรษฐกิจทั้ง 
4 ประการขางตน ในเรื่องของภาษี ลักษณะของภาษีที่ดี ในทางทฤษฎีมีหลายประการ ตั้งแต 
อดัม สมิธ กําหนดวามีอยู 4 เรื่อง ไมวาจะเปน ความเปนธรรม ความเปนกลาง ความแนนอน 
อะไรพวกนี้  
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ปจจุบันก็มีนักเศรษฐศาสตร นักภาษี คิดลักษณะภาษีที่ดีวาควรมีสิ่งเหลานี้ อยางเชนขอ
ความเปนธรรม ความแนนอน อยางเรื่องความเปนธรรม หมายความวาคนที่มีรายไดมาก ก็นาจะ
เสียภาษีมาก คนที่มีนอยก็ควรเสียนอย ใครที่ไมมีเลยก็ไมตองเสีย หรือวาก็อาจจําเปนที่รัฐบาล
ตองเขาไปสนับสนุน ในเรื่องของความแนนอน หมายความวาภาษีตองมีความชัดเจน ใครเสีย
บาง เสียเทาไหร เสียเม่ือไหร เสียที่ไหน ความเปนกลางหมายความวาภาษีตองไมไปเบียดเบียน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ตองใชกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมสงเสริมใครเปนการเฉพาะ เร่ือง
อํานวยรายได ตรงนี้แนนอนวาภาษีตองเปนรายไดของรัฐ ก็ตองไดใหคุมคาใชจาย ความยืดหยุน 
ในเรื่องนี้หมายความวาในกรณีที่เศรษฐกิจ over heat หมายความวามีการเติบโตมากเกินไป มี
การใชจายมากเกินไป  

ภาษีที่ดีควรจะชวยลดภาวะเศรษฐกิจที่กําลังรอนแรงลง ซึ่งภาษีตรงนี้ควรเปน vat อัตรา
กาวหนา สวนในเรื่องประสิทธิภาพก็เปนเรื่องของการบริหารจัดเก็บ วาควรตองจัดเก็บแบบมี
ภาระตนทุนต่ําที่สุด ผมจะผานไปเร็วหนอย เร่ืองภาษีทางตรงทางออม ทุกทานก็คงจะพอทราบ
อยูแลว อันน้ีเปนโครงสรางรายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ 49 จะเห็นไดวารายไดสวนใหญ
มากจากภาษีมูลคาเพิ่ม และรองลงมาเปนภาษีเงินไดนิติบุคคล จะลดลงมาบางในชวงที่เกิด
วิกฤติในป 41 42 43 อันนี้เปนสัดสวนรายไดภาษีทางตรง ทางออมของไทย จะเห็นวาแนวโนม
มันวิ่งเขาหากัน หมายความวาชองวางระหวางภาษีทางตรงทางออมมันแคบลง ตอนนี้ก็ประมาณ 
40, 60 อันนี้เปรียบเทียบระหวางไทยกับของตางประเทศ จะเห็นวาไทยจะมีลักษณะคลาย ๆ กับ
ของเกาหลีใต 40, 60 เปนทางตรง 40 ทางออม 60 ในสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปน
แหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาล แตรัฐบาลยังใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจบางเรื่อง เชน การศึกษาอะไรพวกนี้ อันน้ีเปนสัดสวนเงินไดบุคคลธรรมดาตอ GDP 
และก็ตอรายไดทั้งหมด ผลการจัดเก็บภาษีเงินไดตอ GDP ก็ประมาณ 2% สวนรายไดทั้งหมดก็
ประมาณ 12% หลักการจัดเก็บภาษีเงินไดมีอยู 2 หลัก ใชหลักถิ่นที่อยูกับหลักแหลงเงินได 
หมายความวาถาใครมีแหลงเงินไดในประเทศ ไมวาจะเปนผูอยูในประเทศหรือนอกประเทศก็
แลวแต ถามีเงินไดในประเทศไทยนี่ เสียภาษีทุกราย แตถามีแหลงเงินไดนอกประเทศ ตองดูครบั
วาเขาเปนผูอยูในประเทศไทยหรือเปลา การเปนผูอยูในประเทศไทยคืออยูประเทศไทยในปภาษี
หน่ึงไมนอยกวา 180 วัน แตถาเขาไมไดเปนผูอยูในประเทศไทย มีแหลงเงินไดนอกประเทศ ก็
ไมตองเสีย อันนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ก็มีบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ คณะ
บุคคล ผูถึงแกความตาย และก็กองมรดก อันนี้คือประเภทเงินไดมี 8 ประเภท การยกเวนก็มีบาง 
บุคคลที่ไดรับการยกเวนก็มีพวกทูต พวกที่ทํางานองคการสหประชาชาติ การยกเวนภาษีเงินได
ประเภทเงินไดก็มี อยางเชน เงินไดจากการอุปการะโดยหนาที่ทางปฏิญญา (?) เงินไดจากการ
ขายขาวของชาวนา อันนี้เปนตัวอยาง จริง ๆ แลวมันมีคายกเวนเยอะมาก อันน้ีเปนคาใชจาย
ของเงินไดแตละประเภท คาลดหยอน ก็มีคาลดหยอนมากรายการ ตัวผูมีเงินไดเอง ปจจุบันก็ 
30,000 คูสมรสก็ 30,000 บุตรก็ 15,000 การศึกษาบุตรก็ 2,000 อัตราภาษีสูงสุดก็ 37% สวนที่
ไมเกิน 100,000 เดิมเคยเสีย 5% ปจจุบันลด ยกเวนไปแลว และเพิ่งผาน ครม. เม่ือเร็ว ๆ นี้ก็
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เพ่ิมเปน 150,000 อันนี้เปนตัวเลขภาระภาษีของผูมีเงินไดสุทธิระดับตาง ๆ จะเห็นวาผูมีเงินได
สุทธิ คือผูมีเงินไดหลังจากหักคาใชจายคาลดหยอนตาง ๆ แลวที่ระดับ 500,000 จะมีภาระภาษี 
8% เทานั้นเอง อันนี้เปนโครงสรางปจจุบัน ยังไมไดรวมการที่ทาง ครม. เพ่ิงมีมติเร็ว ๆ นี้ อันนี้
เปนคนโสดครับ กรณีที่แตงงานแลวมีบุตร 1 คน 2 คน 3 คน ที่ไมตองเสียภาษี มาดูสถิติผูยื่น
แบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตัวเลขของกรมสรรพากรป 47 มีผูยื่นแบบ 13.7 ลาน (พูดไมตรง
กับเอกสารคะ) แตเปนตัวเลขจากผูมีงานทํานอกภาคเกษตร 20 ลาน มีผูไมเสียภาษีเลย จาก 
7.3 ลาน มีผูไมเสียภาษีเลย 5.3 ลาน และก็เปนผูที่เสียภาษีประเภทเงินเดือนคาจาง 5.7 ลาน 

ความหมายของผูที่ไมไดเสียภาษี หมายความวาเกณฑถึง ยื่นแบบแลวครับ แตหัก
คาใชจาย คาลดหยอนแลวไมมีภาษีตองเสีย  

 
ประเด็นที่ 2 เร่ืองปญหาของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

อันนี้เปนตัวอยางบางเรื่องที่ผมหยิบยกขึ้นมา อยากขอใหดูแค 6 เรื่องเทานั้น  
เร่ืองแรกก็เปนเรื่องของการเสียภาษีของคณะบุคคล ซึ่งมีปญหาการหลบเลี่ยงภาษีโดย

คณะบุคคลถือเปนหนวยภาษีที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การเปนคณะบุคคลคือการมคีน
สองคนรวมกัน ทํากิจกรรมบางอยาง โดยไปจดทะเบียนที่กรมสรรพากรเปนคณะบุคคล ก็ถือเปน
หน่ึงหนวยภาษี แลวก็เสียภาษีโดยคณะบุคคล บุคคลที่ประกอบเปนคณะบุคคลสามารถหักคา
ลดหยอนไดคนละ 30,000 คือบุคคลธรรมดาหักคาลดหยอนตัวเองได 30,000 แลว เขาอาจจะ
เลี่ยงโดยการตั้งคณะบุคคลขึ้นมา อาจจะไปหาใครก็ไดมาจดทะเบียนเปนคณะบุคคล แลวเขาก็มี
เงินไดขึ้นมาในนามของคณะบุคคล แลวเขาก็หักคาลดหยอนไดอีก 30,000 ยิ่งตั้งคณะบุคคล
หลาย ๆ คณะ ก็จะยิ่งทําใหเขาหักคาลดหยอนไดคณะละ 30,000 ตรงนี้แนวทางแกไขคือควร
กําหนดใหเขาหักไดครั้งเดียว ในปภาษีหน่ึง แตจะใหยกเลิกไปเลยผมเห็นวาไมสมควร เพราะ
อาจจะมีบุคคลบางคนบางคนมีความจําเปนตองตั้งเปนคณะบุคคลจริง ๆ ขึ้นมา  

เร่ืองที่สองคือจํานวนผูยื่นแบบ จะเห็นวาคอนขางจะมีผูยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดา
นอยมาก ตรงนี้นาจะกําหนดใหผูมีเงินไดทุกคน ไมวาจะมีเงินไดเทาไรก็แลวแต ตองยื่นแบบกับ
กรมสรรพากร อยางนอยเสียเวลาปละครั้งเดียว ที่จะมายื่นกับกรมสรรพากรวาตนเองมีรายได
เทาไหร ตรงน้ีจะทําใหภาครัฐบาลมีฐานขอมูล ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ จะไดรูวา
คนไทยมีเงินไดแตละกลุมเปนจํานวนเทาไหร  

ประการที่สามคืออัตราคาใชจายไมทันสมัย อันนี้ผมยกตัวอยางเงินเดือนคาจางใหดู
เทานั้น คือปจจุบันผูที่มีเงินไดเงินเดือนคาจาง หักคาใชจายได 40% ไมเกิน 60,000 คาใชจายนี่
หมายความวาเปนคาใชจายที่ทําใหเกิดเงินไดประเภทนั้นขึ้นมา ก็จะเห็นวาเงินไดแตละประเภท
ก็จะมีอัตราคาใชจายที่แตกตางกัน สวนเงินไดเงินเดือนคาจาง เรากําหนดใหหักไดแค 40% ไม
เกิน 60,000 ซึ่งไอตัว 40% มันเปลี่ยนแปลงไดตามยอดเงินอยูแลว สวน 60,000 ไดมีการ
กําหนดใชมาตั้งแตป 34 หรือประมาณ 10 กวาปที่แลว ไมเคยมีการปรับเลย ถาหากเรายึด 
60,000 เปนฐานป 34 แลวดูอัตราเงินเฟอจนกระทั่งถึงปจจุบัน มัน 70 กวาเปอรเซ็นตแลวนะ
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ครับ ก็เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 40,000 ได ผมก็เลยทําเปนตุกตาตัวอยางวา มันไมต่ํากวาแสนนึง 
เร่ืองคาลดหยอนก็เชนกัน ถาเราปรับดวยอัตราเงินเฟอ 30,000 ที่ผูมีเงินไดหักคาลดหยอน
สวนตัว หมายความวาหักเปนคาใชจายที่แตละบุคคลใชไปในการดํารงชีวิต ซึ่งจะตางจากอัตรา
คาใชจาย เชนกัน หากวาเรายึดตัวเลข 30,000 ซึ่งใชมาตั้งแตป 34 ปจจุบันมันควรเปน 60,000 
อยางนอย อันนี้เปนเรื่องของอัตราภาษี อัตราภาษีก็เชนกัน ตัวเลขระดับเงินไดสุทธิ มันก็มีการ
ลดคาลงไปตามอัตราเงินเฟอเชนกัน อันน้ีเปนตัวอยางที่ผมทําขึ้นมาใหดูเปนตัวอยางเทานั้น มา
ดูอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในตางประเทศ จะเห็นวาประเทศรอบ ๆ เราอัตราสูงสุดเขาต่ํา
กวาเราแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนฟลิปปนส อินโด มาเลเซีย เกาหลีใต สิงคโปร ฮองกง ลวนต่ํากวา
เรา ยกเวนจีนประเทศเดียวเทานั้น ปญหาตอไปคืออัตราภาษีหัก ณ ที่จาย ปจจุบันมีอัตราภาษี
หัก ณ ที่จายมากมายหลายอัตรา ไมวาจะเปน 0.75 1% 2% 3% 5% 10% 15% บางกรณีก็หัก
ตามอัตราภาษีกาวหนาดวยซ้ํา ตรงนี้หมายความวาอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย เปนการหักเพื่อใหรัฐ
มี cash flow เขามาสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันก็ชวยแบงเบาภาระของผูมีเงินได ไมใหไปมีภาระ
ตองไปเสียภาษี ครั้งเดียวตอนปลายปเปนจํานวนมาก 

 
ผูดําเนินรายการ  

“ในหัวขอนี้ เร่ืองภาษีหัก ณ ที่จาย มีปญหาไหมครับระหวางผูเสียภาษีกับผูรับชําระเงิน
คาภาษี มีไหมที่ผูเสียภาษีบอกวาควรอยูอัตรานี้แตวาทางสรรพากรบอกวาควรอยูอีกอัตราหนึ่ง 
ไมทราบถือวาเปนปญหาดวยหรือเปลาครับ” 
 
อ.ชนะชัย ประยูรสิน  

“มีครับ สวนใหญก็เปนผูเสียภาษีในอัตราสูง เขาคงไมอยากเสียในอัตราสูง ก็อยากเสีย
ในอัตราต่ํา อยางเชน 15% ก็อาจจะอยากเสียในอัตรา 1% ตรงนี้ก็ควรตองพิจารณาดูวาอัตรา
ภาษีหัก ณ ที่จาย ตัวไหนที่เปนการหักชั่วคราว คือไมไดหักเปน final tax rate มันไมเหมือน
ภาษีดอกเบี้ย อยางภาษีดอกเบี้ยมันหัก 15% แลวมันสามารถที่จะไมตองไปยื่นเสียภาษีตอน
ปลายปก็ได เปน final tax rate บางตัวเปนการหักชั่วคราวเทานั้น ตอนปลายปก็ไปยื่นแบบ แลว
เอาภาษีหัก ณ ที่จายมาเปน credit ได เปนความเห็นสวนตัววาควรลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จายลง 
เดิมมี 8 อัตรา ควรลดเหลือซัก 4 อัตรา โดยการ grouping อัตรา 0.75, 1, 2, 3 แลวก็ 5% ให
เสียซัก 1%” 

 
ผูดําเนินรายการ  
 

“คือใหความหลากหลายของอัตราลดลง” 
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อ.ชนะชัย ประยูรสิน 
 

“ใชครับ สวน 10% เปนเรื่องของเงินปนผล 15 ก็เปนของดอกเบี้ยเหมือนเดิม ซึ่งยังเปน 
final tax rate อยู สวนบางกรณีตองหักในอัตรากาวหนา ก็ยังใหใชตอไป เรามาดูเร่ืองภาษีเงินได
นิติบุคคล ก็คงมีภารกิจเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ก็คือเปนแหลงเงินไดและรัฐบาลก็ใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลบางเรื่อง ดูตัวเลขสัดสวนรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอ GDP และตอรายไดภาษีทั้งหมด ของนิติบุคคลประมาณ ถาเปนตอ GDP ก็ประมาณ 5% 
สวนตอรายไดทั้งหมดก็ประมาณ 20 กวาเปอรเซ็นต อาจจะมีตกบางชวง ชวงที่เกิดวิกฤติ ชวง 
41 แลวก็ขยับขึ้นมา อันนี้เปนขอมูลผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จะเห็นวาสวนใหญเปนบริษัท
จํากัด จํานวนรายนี่ บริษัทจํากัดประมาณ 68 เปอรเซ็นต แตสามารถจัดเก็บภาษีไดถึง 93%” 

 
ผูดําเนินรายการ  
  

“แลวคณะบุคคลอยูกลุมไหนครับ” 
 
อ.ชนะชัย ประยูรสิน  
 

เปนบุคคลธรรมดาฮะ อันนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนบริษัทไทย บริษัท
ตางประเทศ กิจการรวมคา มูลนิธิ สมาคม ฐานภาษีก็มีหลากหลาย มีการจัดเก็บจากกําไรสุทธิ
บาง รายรับกอนหักรายจาย เงินไดที่จายจากหรือในประเทศไทย กําไรที่จําหนายไปจากประเทศ
ไทย อันนี้เปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลก็มีหลากหลายเชนกัน  

ถาเปนกรณีนิติบุคคลทั่วไปก็ปจจุบันก็ 30% ของกําไรสุทธิ ถาเปน SMEs ก็เสียในอัตรา
กาวหนา 15, 25, 30 ขึ้นอยูกับระดับกําไรสุทธิ  ถาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ปจจุบันมีมติ ครม. ใหปรับลดลงเหลือ 25 กับ 20 อันนี้เปนอัตราภาษีของการจําหนายกําไรไป
ตางประเทศก็เสีย 10% สวนมูลนิธิสมาคม ก็เสียแลวแตประเภทของรายได เปนเงินไดตาม
มาตรา 40 วงเล็บ 8 ก็เสียแค 2%  

 
ประเด็นที่ 3 ปญหาของภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ปญหาที่ผมอยากหยิบยกขึ้นมาคุยในวันน้ีมีอยู 4 เรื่องดวยกัน  
เร่ืองแรกคือเรื่องการหักคาใชจายที่มากเกินความเปนจริง มีบางกรณีใหหักคาใชจายได 

2 เทาบาง 1.25 เทาบาง ตรงนี้ผมคิดวามันทําใหโครงสรางภาษีถูกบิดเบือนไปหมด มีรายไดจริง
เทาไหรก็ควรจะเสียภาษี ก็ควรจะหักเปนรายจายไดเทานั้น แตถาหากวาบางกรณีเราตองการ 
คิดวามันหักนอยไป อยางเชนเงินบริจาค มีการ cap ไวที่ไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ ถาคิดวา
นาจะมีการบริจาคมากกวานั้น ก็ควรจะมีการแกไขใหมากกวา 2% ได ในเรื่องของอัตราภาษีก็มี
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หลายอัตรา ตรงนี้มันก็เลยทําใหเกิดความสับสน โครงสรางภาษีมีความซับซอนมากขึ้นหรือเปลา 
ก็นาจะเสนอใหจัดเก็บในอัตรา 25% อันนี้เปนตุกตา เหตุผลที่เสนอใหจัดเก็บในอัตรารอยละ 25 
ผมไดเอาขอมูลจากการสํารวจของ KPMG เขาสํารวจอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลทั่วโลก จะเห็น
แนวโนมของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลทั่วโลก แนวโนมลดลงตลอด ตอนน้ีเหลือต่ํากวา 30 แลว 
อันนี้แบงตามภูมิภาค ถาทานดูเอเชียแปซิฟก 2 แทงที่สอง เดิมเอเชียแปซิฟกอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลต่ําที่สุดเลย ในแทงสีฟา 32.6% ต่ํากวาทุกภูมิภาคเลย ในขณะที่อัตราเฉลี่ยทั่วโลก 38 
แทงสีฟา ยกเวน G7 นี่ 45% ทีนี้เรามาดู แทงสีฟานี่ป 1993 ดูแทงสีเหลือง ป 2006 เอเชียสูง
ที่สุดเลยครับ เฉลี่ย 30% ในขณะที่ภูมิภาคทั่วโลก ต่ํากวาของเอเชียทั้งหมดเลย อยาเชน EU 
เหลือ 25.7 ละตินอเมริกันเหลือ 28.5 เทานั้นเอง โดยเฉพาะของไทย ป 1993 เน่ีย 30% ต่ํากวา
อัตราภาษีเฉลี่ยของเอเชีย ในขณะนี้เราเทากับอัตราเฉลี่ยของเอเชียแลว ที่ 30% แสดงวา
ประเทศอ่ืนของเอเชียมันลดลงทั้งนั้น  

ปญหาอันดับตอไปคือเรื่องอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย ก็เชนกัน เหมือนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา มีการกําหนดอัตราภาษีหัก ณ ที่จายหลายอัตรา 6 อัตรา ก็มีการ grouping ลงมาให
เหลือ 4 อัตราเชนกัน โดยใหเสียในอัตรารอยละ 1 สําหรับภาษีที่เคยเสียในอัตรา 0.75 และรอย
ละ 1 ใหเสียรอยละ 3 สําหรับอัตราภาษีที่เคยเสียรอยละ 3 และรอยละ 5 และกําหนดใหเสียรอย
ละ 10 กับ 15 เชนเดิม  

ปญหาประการตอไปก็เปนเรื่องโครงสรางภาษีเงินไดนิติบุคคลปจจุบัน สงเสริมใหมีการ
กอหน้ี มากกวาใชเงินทุนของตัวเอง ก็หมายความวาสงเสริมใหไปกูเงิน นิติบุคคลที่ตองการใช
เงินก็มี 2 วิธีดวยกัน วิธีแรกก็ไปกูเงินมา ซึ่งมีคาใชจายในเรื่องดอกเบี้ย หรืออีกวิธีคือการเพิ่มทุน 
ก็จะมีคาใชจายในเร่ืองเงินปนผล แตวาโครงสรางภาษีเงินไดนิติบุคคลเนี่ย ดอกเบี้ยเอามาหัก
เปนรายจายได แตเงินปนผลไมสามารถเอามาหักเปนรายจายได ตรงนี้ก็กลายเปนชองทางที่นิติ
บุคคลใชวิธีการกูมากกวาที่จะเพิ่มทุน อันนี้ก็มีหลาย ๆ ประเทศ แกปญหาดวยการกําหนด
ดอกเบี้ยที่จะเอามาหักเปนรายจายได กําหนดเปนสัดสวนหน้ีตอทุนเอาไว อยางบางประเทศ 
อยางอังกฤษ ใหแคเทาเดียวเอง หน้ีตอทุน ถึงจะหักเปนรายจายได เนเธอรแลนด 3 เทา 
หมายความวาใหกอหนี้ได 3 เทาของทุน สวนที่เกิน ดอกเบี้ยสวนนั้นเอามาหักเปนรายจายไมได
เลย ในสวนของภาษีเงินไดมีปญหาเยอะกวานี้ อันนี้เปนแคตัวอยาง อยางเชนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา มันยกเวนใหเยอะมาก หลายรายการ รอยกวารายการ ทานไปเปดดูในประมวล
รัษฎากร มันกําหนดไวในที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือในตัว
กฎหมายแมของตัวประมวลเอง ในขณะเดียวกัน ถาเปนนิติบุคคลก็ยังมีความที่ไมเทาเทียมกัน
อยูบางเรื่อง อยางเชนเงินปนผลที่ไดรับระหวางบริษัท ถาเปนบริษัทจดทะเบียนไดรับเงินปนผล
เนี่ย ก็ไดรับยกเวนภาษีเงินได แตถาเปนบริษัททั่วไปที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ก็เอามาแค
ครึ่งหนึ่งมาเสียภาษี ตรงนี้ก็ยังมีความไมเทาเทียมกันอยู  

สรุปวาโครงสรางภาษีควรจะมีความเปนธรรม งาย มีความชัดเจน แลวก็ตองเก็บใหได
อยางทั่วถึงครับ 
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ผมจะขออนุญาตยกตัวอยางแลวกันนะครับ อยางผมมีเงินเดือนอยางเนี่ย แสนหนึ่งแลว 
ผมก็มีเงินฝากอีกแสนหนึ่งนะฮะ ถาผมเอามารวมกันเนี่ย ผมก็หักคาลดหยอนตัวเองไดสามหมื่น 
แตทีนี้ ผมเกิด เออ มันไมใชแสน แตมันมีอาจจะมากกวานั้นเปนลานสองลาน ก็แลวแตนะฮะ ซึ่ง
จะตองเสียภาษีในอัตราที่สูงมากนะฮะ ผมก็จะใชวิธี แบงเงินไดของผมออกนะฮะ ก็โดยการ แบบ 
ไปขอยืมชื่อใครก็ไดมาซักคนหนึ่ง จัดตั้งเปนคณะบุคคลขึ้นมา แลวก็เอาเงินฝากของผมเนี่ย ฝาก
ในนามของคณะบุคคลนะฮะ ก็พอไดดอกเบี้ยออกมาเนีย เงินเดือนของผมก็หักคาลดหยอนได
สามหมื่นอยูนะฮะ สวนคณะบุคคลเนียผมก็หักคาลดหยอนไดอีกสามหมื่น มันหักไดสองครั้งไงฮะ 
เพราะวาคณะบุคคลเคาถือเปนหน่ึงหนวยภาษีนะฮะ สวนเงินเดือนของผม ผมก็เสียเลย ในนาม
ของผมเอง สวนดอกเบี้ยผมก็เสียในนามของคณะบุคคล ซึ่งผมก็สามารถที่จะหักคาลดหยอนได
อีกสามหมื่น ก็จะทําใหฐานภาษีของผมลดลง ผมก็จะเสียภาษีนอยลง  
 
 

............................................... 
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ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
 
คุณวิทยา  

1. เรื่องที่อาจารยพิภพไดกลาวไวเปนเรื่องจริงทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งผมติดใจ
ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุน วาขณะที่มีกําไรสะสมอยูเสมือนหน่ึงวาตองเปนการเอากําไร
สะสมนั่นมาเพื่อเสียภาษีกอน  หมายความวาเกิดความไมเปนธรรม  ถาหากวารูจักไปจายเงิน
ปนผลใหหมดกอนแลวจึงมาลดทุนก็จะปลดเปลื้องอันน้ีได แลวก็ยังได...ภาษีเงินปนผลอีก 
ทํานองเดียวกัน กรณีที่เลิกกิจการและมีกําไรสะสม กลายเปนสวนแบงกําไร ถาหากรูจักแบง
กําไรสะสมเปนเงินปนผลกอนแลวคอยไปเลิกกิจการ กําไรเงินปนผลก็สามารถ credit ภาษีเงิน
ปนผลไดเชนเดียวกัน แตถาไปรวบรัด จบ เลิกกิจการกอน กลายเปนกําไร มันก็มา credit ภาษี
เงินปนผลไมได ทั้ง ๆ ที่มันมาจากแหลงเงินไดอันเดียวกัน  

ทําไมตองไปแยกแยะออกมาวา ไอนี่คือปนผล แลวก็ credit ได ไอนี่คือสวนแบงกําไร ไอ
นี่คือเกิดจากการลดทุนโดยไมรูเร่ือง มันมาจากกําไรสะสมอันเดียวกัน อันนี้ไมเปนธรรมเลย 
กลายเปนสรางวาผูใดรอบรูกอน ผูนั้นก็ชนะ ผูใดรูอยางเดียว ทําแบบงาย ๆ ก็จะไมไดสิทธิสวนนี้ 
อันนี้ไมไดรับความเปนธรรม ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมจะมีปรากฏเสมอวา การตีราคา
สินคาคงเหลือ  

ตามหลักการบัญชีวาตอนสิ้นปเราจะมีตีราคาสินคาคงเหลือ ตีตามราคาทุนหรือราคา
ตลาดที่ต่ํากวา นี่คือหลักบัญชีที่ตองตีราคา แตถาทานไปตีราคาที่ต่ํากวาราคาทุน ผลทางดาน
ตัวเลขทางบัญชีก็คือขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ แตในสรรพากรทานไปวินิจฉัยมา
ตลอดเวลาวา สิ่งที่ตีราคาต่ํากวาราคาทุน สวนนั้นใหถือเปนรายจาย ทั้ง ๆ ที่ตามหลักการบัญชี
ตองถือวาขาดทุน เพราะเหตุวามีการวินิจฉัยเปนขอหารือซ่ึงไมถูกตองตามทํานองคลองธรรมวา 
การขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ  ไมใหถือเปนคาใชจาย  และน่ีดําเนินการมาตลอด
หลาย ๆ ป แตผมบังเอิญมีลูกคาซึ่งไปตีราคา ขาดทุนอยางเดียวเลย ซึ่งขาดทุนไป 30 กวาลาน 
แตผมก็ตอสูมาชนะได มันมีวิธีขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอน จับหลายมาตรามาโยงใหเห็นวา นี่คือสิ่ง
ที่เราปฏิบัติที่ถูกตอง แตพ้ืนฐานทั่วไป มีคําวินิจฉัยสรรพากรวา หามนะ หามถือเปนรายจาย นี่
คือไมเปนธรรมในการใชคําวินิจฉัย แตไมไดใชหลักการบัญชี ใชประมวลรัษฎากรแตมาโยงไป
โยงมา จุดนี่เราทําผิดไหม ผิดหรือเปลา อันนี้เราชนะ  

 
2. การประนีประนอมยอมความในระหวางเอกชนดวยกัน การคาขายไมไดบอกวา

ทุกคนทํามาหากินแลวก็กําไรไดตลอด บางทีลูกคามันก็เกิดยาก คาขายขาดทุน เราอยากจะให
เขามาจายเราซะเต็มประดา แตวาเขาไมสามารถเต็ม 100% ประนีประนอมยอมความ เราเก็บมา
ไดซัก 30% ก็ยังดี ดีกวาหายไปหมดเลย ไอ 70% ก็ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ 
ทานไมใหถือเปนรายจาย ทั้งที่เราไมสามารถที่จะเอาเงินเขาไดมาเต็มเม็ดเต็มหนวย แตในทาง
ตรงกันขาม ถาหากประนีประนอม คนที่ไดรับประโยชนไป มันไมตองจายหนี้ มันก็เปนรายได

 ๑๘



ของเขา มีคนไดรับ อีกคนก็ตองจาย แลวถามวาจะไปรีดเอากับคนที่ไมมีเงินจาย 70% ไดหรือ
เปลา มันก็ไมเปนธรรมอีก เพราะวาเขายากจนขนแคนแลว เขามาจาย 30% บอกวาคุณเปน
รายได 70% นะ เพราะฉะนั้นฉันจะเก็บเงินจากคุณ มันก็ไมเปนธรรมอีก ความนี้ทําอยางไรที่วา
เรายอมประนีประนอมเพ่ือใหสังคมอยูรอดดวยกัน อันน้ีเปนประเด็น จริง ๆ แลวกรณีอยางนี้
นาสนใจมาก ภาคบายผมอยากขออนุญาตพูดถึงเรื่องภาษีในอุดมคติ คิดวาชวยสงเสริมใหเรา
มองเห็นภาพของ GDP ของประเทศชาติไดมากขึ้น เพราะผมฝนอยูตลอดเวลาวาวิธีเก็บภาษี
ของประเทศมันเพ้ียน เพราะทุกคนหลบหลีกภาษีกันหมด ไมทําภาษีที่ตรง เพ่ือจะใหภาษีนอย 
แตถาเรามีภาษีในอุดมคติ ลองดูวา ผมพูดแลวจะจริงหรือไม  

 
3. ประมวลรัษฎากรมันมีอายุนานแลว และแตละมาตราก็มีการขยายออกไป เปน

คําสั่ง ประกาศ กฎหมายลูกเยอะ แลวมันก็ซอนเง่ือนพันกันไปพันกันมา ในแตละมาตรามันจะ
เต็มไปดวยตัวคําสั่งหลาน ๆ เหลน ๆ ออกมา บางคนบอกวาคําสั่งน้ีอยูที่บทนี้ เขาบอกที่ไหนได 
ยังมีอีก เขาบอกทานรูไมจริง และทานรูไมจริงทําใหเราเผลอไปเสียภาษีไมถูกตอง ทําใหเราตอง
ถูกประเมินภาษีโดยไมเปนธรรม เพราะเรารูนอยเกินไป เพราะเราไมมีโอกาสไปรูทุก ๆ มาตรา 
นักกฎหมายไมมีใครรูทุกมาตรา เพียงแตผูใดสันทัดและอยูในกระบวนการตลอดเวลา อันน้ันก็ไม
มีโอกาสพลาด ผมอยากจะเรียกรองเชิญชวนวาหนวยราชการลงมาทําอยางนี้เถอะ ไอแตละ
มาตราเนี่ย เราเคยมีจารนัยออกมาเปนลูก ๆ หลาน ๆ เหลน ๆ เกลาหนอยวามาตรานี้ฉันจะเอา
อยางนี้ เอามารวมอยูในมาตราเดียวกัน เรียกวาสังคายนาใหม ทําไป คอย ๆ ทําไปทีละมาตรา 
มันก็ได ไมตองทีเดียวครบทั้งหมด อยางที่วามันมีระยะเรงดวน ปานกลาง หรือวานานที่สุด ถา
ทําอยางนี้ได อาจจะไมกี่ปก็ครบกระบวนความ แตหลังจากนั้นเราก็ตองพยายามตั้งความมั่นใจ
วา อยาพยายามไปฟนฝอยใหแตกลูกแตกหลานเหลนอะไรอีก เพราะนั่นหมายความวาคุณจะเขา
อีหรอบเดิมอีก เราสังคายนามาครั้งหนึ่ง แตไมมีที่ไหนหรอกที่กฎหมายภาษีอากรจะบอกวางาย 
ๆ ถางาย ๆ ก็ไมตองมีหากิน...ภาษากฎหมาย เปดชองทางไวแลว ที่ปรึกษากฎหมายหา
ชองทางหากินไดบางก็ดีเหมือนกัน ก็เปนจุดหนึ่งที่ทําใหเราเกิดรายได แตรายไดก็ตองคูกับ
คุณธรรม เราบางทีก็ตองชวยคน อยางตอนเชามีนักบัญชีคลุมคลั่งจะฆาตัวตาย บอกวาตองถูก
ประเมินภาษีกันเกือบ 10 ลาน เขาไมใชลูกคาเรา ถามไปถามมาแลวมาหาเรา เราก็ชี้แจงไปวา
คุณตองชี้แจงอยางนี้  ไปถึงก็ผาน มันขึ้นกับความจัดเจนในการรอบรูแตละมาตรา อันนี้เปน
พ้ืนฐานทั่ว ๆ ไป  

 
4. ผมเรียนวาอยากพูดเรื่องภาษีในอุดมคติ เพราะทุกวันนี้มาตรการเก็บภาษี เรา

มองวาผูใดมีรายไดมาก ทํากําไรมากตองเสียภาษีมาก ทําไมไมบอกวาทุก ๆ กิจการตั้งขึ้นมา มี
จุดมุงหมายวาทํากําไรทั้งนั้น เพียงแตวาผูใดอาจจะทําไดหรือทําไมไดแตเม่ือตั้งกิจการขึ้นมาแลว 
คุณตองมีภาษีเสียแตละป เปนอัตราอยางนอยขั้นต่ําตองมี เสมอเหมือนกันหมด เพราะรัฐบาล
ตองสงเสริม สมควรอยางยิ่งที่จะมีการเก็บภาษีอัตราขั้นต่ํา ไมใชวาขาดทุนก็ไมตองเสียเลย มันก็

 ๑๙



จะไมเปนธรรม ผมอยากมองมุมใหมวา ผูใดมีรายไดยิ่งมากยิ่งเสียภาษีนอย เราอยาเพิ่งพูดกลไก 
การที่มีภาษีมาก คือมีรายไดมาก ก็เสียภาษีนอย จะมองเห็นภาพพจนวา GDP ที่แทจริงของ
ประเทศชาติคืออะไร ทุกคนแสดงรายไดที่แทจริง รายไดเปนกอบเปนกํา ยิ่งมีความสามารถมาก
ในการทํามาหากิน เทากับยิ่งชวยสงเสริมประเทศชาติ คุณตองเปดโอกาสใหเขาเสียภาษีนอยลง 
กรณีทุกคนเมื่อบอกวายิ่งรายไดมากยิ่งเสียภาษีนอย ทุกคนจะกุลีกุจอเปดใบเสร็จรับเงินเปดใบ
สงสินคา ทุกคนเรียกรอง คุณตองเอาใบเสร็จของผมไป เทากับเปนการสรางขอเท็จจริง เม่ืองบ
ประกอบออกมามันก็จะเปนขอเท็จจริงทางการคาที่แทจริง เม่ือบริษัทกําไร มีรายไดเยอะ กําไร
เยอะ คุณตองมีกฎเกณฑวาคุณจัดเก็บกําไรสะสมไวนาน ๆ ไมได เม่ือมีกําไรสะสมตองเอา
ออกมาแบง เปนเงินปนผล ผูถือหุนทุกคนก็พยายามเรียกรองใหมีเงินปนผล เพราะเขาเอาไป 
credit ภาษีเงินปนผลได เขาก็สนใจ เปนการคุมวาไมใชบริษัทแกลงหรือหลอกลวงวามีรายได
เยอะแตไมยอมจายปนผลสักที  ถาคุณกลาแสดงวามีเงินไดเยอะ   มีกําไรเยอะคุณตองจายเงิน
ปนผล เปนการบังคับในตัว ผูถือหุนก็ดี ตรวจดูวาคุณขายจริง คุณตองลงบัญชีจริงนะ เพราะวา
ฉันจะไดรับเงินปนผล ได credit เงินปนผล  

ถาเขามีความสามรถพื้นฐานในการทํากําไร  ธนาคารก็ตองสงเสริม  เพราะมี
ความสามารถ ธนาคารจะมองวามีกําไรสะสมเหลืออยูแลวจึงมากูยืมเงิน ผมมองวาเปนเร่ือง
เหลวไหล คนที่ตองการเงิน แตขาดทุน แตมีชองทางนโยบายการคาที่ดี ทําไมธนาคารไมสงเสริม 
บอกวาคุณตองไปเพ่ิมทุน ตองมีกําไรสะสมเทานี้  

ผมมองวาเปนเรื่องที่ เหลวไหลมากในการประเมินที่จะปลอยกู คนที่ มีความรู
ความสามารถ ตองสงเสริมใหเขาทําความรูความสามารถ ขออยางเดียวธนาคารอยาเปนโจรสลัด 
เม่ือเขามีนโยบายที่ดี เอามาเปดเผย คุณบอกไมใหกู แตเบื้องหลังเอานโยบายไปทําคาขายเอง นี่
คือจริยธรรมทางดานการคา ถาเราสามารถสงเสริมได ยิ่งกําไรมากยิ่งเสียภาษีนอย คุณจะโชว
ขอเท็จจริงออกมาหมด ผมรูสึกวาเปนธรรม และมีมาตรการควบคุมตาง ๆ ไมใหมันหลอกลวง
การมีรายไดเยอะ ผมวาโอกาสถาเปนอยางนี้นะ บัญชีจริงจะมีมากยิ่งขึ้น เพราะอยางนอยคุณก็
ตองเสียภาษีในอัตราขั้นต่ํา  แตจริง ๆ ผมพยายามคอย ๆ จารนัย จะเสนอเปนแนวทางเปน
ทางการ ประมวลขึ้นมา แตคนคงมองภาพพจนไมออก แตถายอมตามระบบนี้นะ ผมคิดวา GDP 
ของเราจะสูงกวานี้มากเลย 
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คุณไพโรจน  
 

1. สนับสนุนอาจารยอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ ที่วาภาษีหัก ณ ที่จาย ควรจะอัตราเดียว 
หัก 1% ผมสนับสนุน เพราะวาไมมีใครมาตีความเลยวานี่ 3 นี่ 5 นี่ 6 นี่ยุง ขอคืนเม่ือไหรก็ได 
แตมูลคามันสิฮะ ที่ดิน 1% คิดดูสิ สูงสุดแลว เพราะไมมีอะไรที่มูลคาสูงกวาที่ดินแลว แตถา
ยกตัวอยางวาขายประเทศไทยทั้งประเทศนี่ มีมูลคาเทาไหร หัก 1% เทาไหร เพราะฉะน้ันอยา
ไปกลัวเลยฮะ วายอดขายจะสูงกี่พันลาน กี่แสนลาน กี่หม่ืนลาน ยิ่งขายมากก็ยิ่งมีคาใชจายมาก 
แตหักไวเหอะ 1% เรียกไดวาอัตราเดียว เปนธรรมกับทุกฝายแลวก็มา clear กัน เร่ืองตอมาเรื่อง
เกี่ยวกับการที่จะเปดใบเสร็จตาง ๆ อะไรขึ้นมา ก็มาเขาขั้นวา เดิมใหกัน เก็บใบเสร็จเพ่ือเสี่ยง
โชค ๆ  
  
คุณธานินทร 
 
 1. ก็สิ่งที่ทานคุณไพโรจนไดพูด ก็คอนขางจะตรงกับเรื่องเดียวกับที่มุมมองของ
ทางอ.ชนะชัยนะครับ เรื่องภาษีหัก ณ ที่จาย แตวาทานก็ไดนําเสนอไววา ก็คงจะลดอัตราลงมา
จากหลายๆอัตราใหมันเหลือสัก 4 อัตรา คงยังไมไดสานลงรายละเอียดไปมากขนาดนั้นเพียงแต
วาตองการทําใหมันงายก็แคนั้นเองนะครับ วันน้ีคงเปนเบื้องตนนะครับ คือ การที่เรานําเสนอเขา
ไป ทางกรมสรรพากรเองเคาก็ตองไปคํานวณกอนนะครับ แลวก็ดูวาประเด็นไหนทําได   (มีคน
พูดแทรก)  เออทางการคลัง ถูกครับ ขออภัย เออ ทางกระทรวงการคลังก็คงตองไปดูเรื่องกอน
นะครับ เออ ไมใชวานําเสนอแลวคงไดอยางนี้เลย 
 2. ตั้งแตฟงมานะครับเรื่องการปรับโครงการประมวลทรัพยากรไมใชของงาย ที่จริง
มันตองปรับมาตั้งแตโครงสรางขึ้นมา คือ ตามแตละมาตราตางๆ ที่จริงมันมีเจตนารมณนะฮะ 
เริ่มแรกทีที่ผมพูดเม่ือวานวา คุณเอาเจตนารมณมาดูซะใหดีกอนวา ทําไมเขาเขียนมาตรานี้ไว
อยางนี้ แลวเราจะไดตีความกันไมผิด สมัยนี้ที่มันตีความมีปญหาก็คือวา เจาหนาที่ยังไมรู
เจตนารมณด้ังเดิมเละเพียงแตวาหารือเขาไป แตกอนนี้นะฮะ หลายกองเปนผูตอบนะในกรมนะ
ฮะ ลงทายก็เปลี่ยนมาเปน กองกฎหมายแหงเดียว เพราะแตกอนน้ีตอบมา 3-4 กองไมตรงกัน
เลย เลยไมรูจะใชคนไหนเปนมาตรการ ประมวลรัษฎากรแตกอนมันครึ่งเลมน้ีนะฮะ นิดเดียว
เทานี้ฮะ สมัยนี้วันน้ีเปนฉบับยอนะ ฉบับจริงๆมันหนาเทานี้และใหญกวานี้อีกนะฮะ ที่มันรวม
กฎหมายลูกนะฮะ แลวก็ยังมีหลาน แลวยังมีเหลนอีกนะฮะ คุณไปอานดูใหดีนะฮะ แลวก็มันไม
อยูในที่เดียวกัน  
 

3. ถาปรับปรุงก็เพียงแตวาตอนนี้เอามารวมกันไวในที่เดียวกันนะฮะ แตวาการ
ตีความอยากใหเจาหนาที่สรรพากรไดมีความรูวา ควรตีความอยางไร เด๋ียวนี้อา ผมยังขอบคุณ
สรรพากรนะฮะ คือพยายามออกคําสั่งปอออกมา บอกวิธีปฏิบัติของคุณ ขอใหปฏิบัติทั่วไปนะ 
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ทุกคนจะไดตีความเหมือนกัน แลวก็สมัยกอน สมัยผมยังรับราชการอยู ผมเคยเสนออยาง นะคับ
วา การจะเก็บภาษี จะใหเปนธรรมนะฮะ ถาจริง  ๆ แลวมันนาจะดู นะวา แตละคน เอาบุคคล
ธรรมดากอนนะคับ ตนปคุณมีทรัพยสินเทาไหร ปลายป คุณมีเทาไหร แลวสวนตาง ถามวา คุณ
เสียภาษีครบหรือไม นะคับ เคยเสนอเขาไปนะฮะ แตเขาบอกวา ผูใหญบอกวา อยาเสนอเขาไป
เลย เพราะวาผูใหญไมยอมแน เพราะทุกคนสมัยนั้นที่ทราบคือมีรายไดใตโตะกันเยอะ ถาไปดู
คําสั่งยึดทรัพยเกา ๆ จะเห็นวา เช็คของขวัญ 50 ลาน 30 ลาน ไร คําสั่งใหยึดทรัพยอยูในน้ัน แต
ที่จริง นะฮะ ถาเผื่อวาทุกคนนะฮะ ดีแคลรอยางนี้เลย ทรัพยสินตนปเทาไหร ปลายปเทาไหร 
สวนตางนั้นควรเสียภาษีครบไหม แลววาคุณแจงมาไมครบนะฮะ ที่เหลือจากนั้นถาไปเจอ 
รัฐบาลยึดไปเลย นะทุกคนก็จะเสียภาษีครบถวน แมแตนั้น บุคคลธรรมดานะฮะ แตวาถาเปนนิติ
บุคคลทําไดหรือไม ผมวาก็ทําไดนะครับ เพราะนิติบุคคล สมัยนี้นะฮะ คือวาเวลายกตัวอยางเรือ่ง
การประมูลนะฮะ ประมวลราชการ เคาจะไมบังคับวาบริษัทตองมีทุนเทานี้ ตองมีทุนเทานี้ถึงจะ
ประมูลเร่ืองน้ีได ก็ไปจดทะเบียนเพ่ิมทุน แตไมใชวามีเงินทุน มีแตตัวเลข แลวตอนนี้ถามวา 
กระทรวงพาณิชยมาเอาตัวเลขไป แหม มีเพ่ิมทุนเทานี้ จีดีพีจะไมเทานี้ อะไรเทานี้ มันตัวเลข
ปลอมทั้งนั้นแหละครับ ผมก็ตองสังคายนากัน ไมใชเฉพาะกรมสรรพากรนะครับ ทุกกรมที่
เกี่ยวของ กระทรวงตาง ๆ พาณิชย ตัวดีนะฮะ แลวก็มารวบรวมดูซะเลยดีไหมครับ แลวก็ถาจะ
ใหไปทําจริง ๆ ผมวาเลนทรัพยสินตนปปลายป นะ ถาคุณแจงผิดไป ขอใหยึดทรัพยไปเลย ดี
ไหมครับ ครับ 
 
 
 
ดร.เกษมสันต วีรกุล 
  
 1. ยุคนี้แลว ไมเหมือนยุคที่ผาน ๆ มาแนนอน  
 
คุณสมศักด์ิ น่ิมนวลวัฒนา (จากหนังสือพิมพขาวภูมิภาค) 
 

1. ผมเคยดูรายการของสวนวลัยเถร เขาวา เวลาประหยัดภาษี ก็หมายความวา พ่ี
กับนองอยูรวมกัน คือวา ยังไมแยกสมบัติของพอแมอยู ใชไหมฮะ ที่นี้ก็จะเปนคณะบุคคล จะได
ลดหยอนภาษีไดมากขึ้น (ครับ ๆ เรื่องคณะบุคคล) เด๋ียวชวยใหทานอธิบายวา มันลดหยอนได
อยางไรครับ ขออธิบายหนอยครับ 

 
2. เขาบอกวา คน ๆ เดียวสมมติถามีรายไดซักสามหมื่น ถารวมกัน แลวก็

กลายเปนสองคนมารวมกัน ก็กลายเปนหกหมื่น คือหกหมื่น ฐานภาษีมันก็เก็บแพงกวาสามหมื่น 
เพราะรายไดยิ่งมาก ก็เสียภาษีมากไงฮะ คือรวมกันแลวแปลวาเสียภาษีเพ่ิมขึ้น มันไมใชลดลง 
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แลวอีกอยางหนึ่งนะฮะ บุคคลธรรมดาไดลดหยอนภาษีนะ ถาเปนคณะบุคคล คณะบุคคลมันไมมี
ชีวิต ก็เลยหักไมไดเลย เปนอยางนั้นจริงไหมครับอาจารยครับ  
 
อาจารย ชนะชัย ประยูรสิน 

 
1. หกหม่ืนน้ีคงไมใชเปนเงินได เปนคาลดหยอนที่เพ่ิมขึ้นใหหักไดหกหม่ืน 

หมายถึงวาตางคนตางเสีย ไมเปนคณะบุคคล พ้ืนฐานภาษีมันสามหมื่น ถาเสียสามหมื่น (ไมหัก
คาลดหยอนสามหมื่น ไมใชเงินได) สมมติวาเปนเงินตน ไมใชคาลดหยอนนะ สมมติวานาย ก.มี 
สมมติวาเปนเงินตน คนเดียวมันไดสามหมื่นใชม้ัย ถารวมกันเปนหกหม่ืน สมมติวาไมใชคา
ลดหยอนนะ ก็ถาสามหม่ืนมันก็เสียภาษีมันก็นอย ถารวมกันแลวรวมกันเปนหกหม่ืน อัตราภาษี
มันก็เพ่ิมขึ้น เขาอธิบายอยางนี้นะ คือน้ีไมใชสรรพากรจังหวัดนะ แลวภาษีบุคคลธรรรมดา 
สมมติวาลดหยอนไดสามหมื่น ลดหยอนนะ ก็ทีนี้ถาเปนคณะบุคคล คณะบุคคลคือไมมีชีวิต ก็
เลยไมตองลดหยอนเลย (อันนั้นยังไมจริงหรอกครับ ยังมีจริงกวานี้อีกเหรอ) ถูกตองตาม
เปาหมาย 

 
ผูเขารวมสัมมนา 
 

1. สมมติวานาย มีเงินเดือนอยู แลวขณะเดียวกันนาย ก.ก็ไปประกอบทําการคา
สวนตัว เพราะฉะนั้นการคาสวนตัวมีรายไดเม่ือเขาตามกฎเกณฑ การลดคาตนทุนอะไรตาง ๆ 
รวมกับเงินเดือนของตัวเอง เอามาเสียภาษี มันอัตราภาษี มันสูงขึ้น เพราะมีรายไดสูงขึ้น 
เพราะฉะน้ัน จึงหาทางออก โดยที่จะใหมีการแยกรายไดสวนที่ทําการคานั้น ไปตั้งเปนคณะ
บุคคล แลวสวนตัว ก็ยังมากินเงินเดือน เพราะยื่นเฉพาะภาษีเงินเดือน ฐานภาษีเงินเดือนก็จะต่ํา 
อัตราภาษีก็จะต่ํา ขณะเดียวกันก็ยังลดหยอนสวนตัวของตนเองได เพราะฉะนั้นเม่ือแยกการคา
ของสวนตัวไปรวมกับนาย ข. ไปตั้งเปนคณะบุคคล คุณจะตั้งกี่คนมาเปนคณะบุคคลรวมเปน
หุนสวนดวย สรรพากรบอกวาใหคุณลดหยอนไดไมเกินสองคน เพราะฉะนั้นคุณจะหักลดหยอน
ไมเกินหกหมื่นบาท แตวามันดีที่วากําไรจากการคาเม่ือหักลดหยอนหกหมื่นแลว  

ฐานภาษีอยางละเทาไหร คุณเสียภาษีอัตราสูงสุดยังไงก็แลวแต กําไรที่คุณไดจากสวน
แบงคณะบุคคล คุณไมตองนํามาเสียภาษีสวนบุคคลอีกขั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุณก็อาจแยกเปน
สองฐานภาษี คือเริ่มจากอัตราภาษีเรตที่ต่ําทั้งสองทาง แตถาเอารวมอยูของตัวเอง มันจะเอามา
คํานวณถึงอัตราเรตภาษี จะสูงขึ้นใชไหมครับ เพราะฉะนั้นจึงเจตนา แตละคนหาชองทางแยก
เปนคณะบุคคล แตขอโทษครับ สรรพากรก็ปดชองทางใหคุณวาไมใชทุก ๆ กรณี คุณตั้งเปน
คณะบุคคลไดเหมือนอยางยกตัวอยางวา คุณมีที่ดินของคุณเอง คุณเอาไปใหเขาเชา เรียกคาเชา
ที่จากที่ดินจริง ๆ ของคุณตามโฉนดที่ดิน เปนของคุณ นาย ก. คนเดียว วันดีคืนดี ก็ไปเอานาย 
ข. มารวมเปนคณะบุคคล เพ่ือใหเชา ทําไดหรือไม นึกวาทําได แตไมใหเพราะวามองเจตนารมณ
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วา คุณคนเดียวก็ปลอยใหเชาได ทําไมตองมีนายข.มารวมเปน เพราะวาทั้งที่นาย ข. ไมมีสวนใน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ันเลย คุณเพียงแตสมมติวานาย ข. มารวมเปนคณะบุคคลเทานั้น ทําใหฐาน
ภาษีต่ําลง กรณีอยางนั้นก็ถูกจับมาประเมินเขาเปนรายไดจากคาเชาของตัวเอง นี่คือเจตนารมณ
ที่แฝง กับเจตนารมณที่ถูกตอง เพราะฉะนั้น ไมใชทุก ๆ กรณีคุณเอามาตั้งเปนคณะบุคคลได แต
อีกกรณีซึ่งสรรพากร คือบางทีก็พยายามตีความวาอันน้ีก็ไมอนุญาตตั้งเปนคณะบุคคลตามใจ
ชอบ แตพูดถึงผูมีความรูทางดานภาษีอากรก็พยายามสงเสริมใหวา ถารายไดของคุณสูงนัก คุณ
ก็แยกเปนคณะบุคคล แตตองจารนัยรายละเอียด แตละอาชีพแตละรายไดวาตั้งไดหรือตั้งไมได 
อยาไปหลงนะครับวาตั้งเปนคณะบุคคลแลวจะเสียภาษีต่ําลง คุณก็จะถูกประเมินโดยที่วา 
เสียดาย ทําไปโดยไมทราบขอเท็จจริง แลวจะมาเสียผลเสียดายยอนหลัง  

 
2. คณะบุคคล สามีภรรยา มันตั้งคณะบุคคลไมได แตถาผมกับคุณวิศิษฐ ตั้งได แต

สมัยกอน สมัยไมมีคอมพิวเตอรนะฮะ มีแพทยคนหนึ่ง แพทย ก.ข. จดอําเภอนี้ ก็คณะบุคคล 
อําเภอนั้นก็คณะบุคคลเดียวกัน ตั้งเรื่อยไป นะฮะ คือแยกฐานภาษี ไมง้ัน ถาวาคุณมีรายไดอยาง
เด๋ียวนี้ มันขึ้นบันไดไปสูง นี่ก็พยายามแตกใหบันไดมันต่ํานะฮะ (เปนเทคนิค) บังเอิญตอนหลังน้ี 
คอมพิวเตอรมันดีครับ (เคารูหมดเลย) นะฮะ พอเขาจับวาคณะบุคคลมีใครบาง นายแพทยก.กับ 
ข.เน่ียนะฮะ จับรวมเลยฮะ แตถาคุณศึกษาอีกอันนึงนะฮะ คุณเคยไดยินหางแวนตาที่มีชื่อแวนตา
นึงนะฮะ เคยไดยินม้ัยฮะ มีทั่วประเทศไทย แวนตานี้ไมตองเอยชื่อ ก็คงจะรูนะฮะ นี่เขาตั้งคณะ
บุคคลหมดนะฮะ แตเขาแยกคนนะฮะ แทนที่ผมกับคุณวิสิทธิ์ใชอําเภอนี้ ผมกับคุณชนะชัยอยู 
เผลอ ๆ คุณพลลพอยูโนน นายก.อยูโนน นายข.อยูโนน นี่คือเปนตัวตั้งกันอยู แตอัตราภาษี ตอง
ไมใหถึง 37 % เทานั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นการตั้งคณะบุคคลนี้ ใครเปนคนแนะนําครับ ก็
สรรพากรนี่แหละครับ  

 
คุณดวงกมล ทิพยโยรส 
 

1. ขอคุยในประเด็นที่ 11 Thin capitalization หมายความวา บริษัทกูเงินไดเยอะ
ดวยอัตราหนี้สินตอทุนที่สูงมาก เพราะฉะนั้นบริษัทโดยสวนใหญ จะใชชองทางนี้ ในการกูกับอีก
คอมพานีหรือบริษัทในกลุมเดียวกันนะคะ เพ่ือจะไดมีคาใชจายดอกเบี้ยเยอะ ๆ แลวก็เพ่ือที่จะ
ทําใหตัวเองขาดทุนนะคะ เขาใจวาไดยินมาวาทางสรรพากรอยากจะใชคอนเซ็ปตนี้มานาน
แลวแตไมไดทําซักที ทางดิฉันเห็นวาก็นาจะทํานะคะ แลวก็กําหนดในกฎหมายไปเลยวา DE 
raito ของบริษัทควรจะเปนเทาไหร ภายในระยะเวลากี่ป หลังจากนั้นเนี่ย ถา DE ratio ยังสูงเนีjย 
ก็ใหปรับปรุงดอกเบี้ยบางสวนเปนคาใชจายตองหามนะคะ ก็ฝากพิจารณา 
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คุณพงษไทย อุทาเกตุ  
 

1. ขอเรียนสอบถามในเรื่องของนิติกรรมอําพรางนะครับ ผมเชื่อวา Rate ภาษีไม
วาเราจะปรับมากหรือปรับนอยใหเสียมากหรือเสียนอย ก็ยังมีการเลียงภาษีกันอยูดีตอใหคนรวย
ตองจายนอยก็ยังมีการเลียงภาษีกันอยูดี ประเด็นมันอยูที่วาการเลี่ยงภาษีกับการวางแผนภาษี
คือจุดคาบเกี่ยวอันที่หน่ึงแลว ในเรื่องของนิติกรรมอําพรางที่ทําขึ้นมาไมมีอยูจริง หรือทํา paper 
มาเพื่อเสริมขอมูล หรืออะไรก็ตามเพื่อเลียงภาษีในประมวลรัษฎากรไดมองแนวทางในเรื่องของ
การปองกันเรื่องนิติกรรมอําพราง มีหนทางแกไขในประมวลรัษฎากรใหมไมครับ 
 
อาจารยพิภพ วีระพงษ 
 

“ขออนุญาตตอบนะครับ จริงๆแลวในปจจุบันประมวลรัษฎากรไมมีบทบัญญัติพิเศษวาธุ
รกรรมใดเปนธุรกรรมเลียงภาษีแตถาโกงภาษีไปเลยไมมีปญหานะครับเชนรับ 100 บอก 20 ไมมี
ปญหาอะไร แตวาผูเสียภาษีเกงขึ้น ใชวิธีหนีภาษีโดยทําธุรกรรมทุกอยางจริงทําจริงนะครับ ถา
ทําไมจริงเราถือวาเก นะครับ ไปเขาในนิติกรรมลวง นิติกรรมอําพรางในประมวลกฎหมายแพง
ไดนํามาปรับใชไดซึ่งในปจจุบันศาลใชอยู  แตสิ่งๆหนึ่งทีไมมีคือการทําธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมที่
แทจริง จริงนะครับ เราจะวัดกันยังไงวาเปนเรื่องของการหลีกเลียงภาษีอากร หรือปลอยไปใน
เม่ือเขาเกงเขาทําไดเราก็ตองยอมรับผลที่ตามมา ภาษีนอยก็นอยมากก็มาก ในสิ่งน้ีประมวล
รัษฎากรไทยไมมีจริงๆ แลวกรมสรรพากรขอความชวยเหลือของ IMF world bank หรือรัฐบาล
ตางประเทศ การตั้งราคาโอน เขาขอความชวยเหลือของ ออสเตรเลีย และก็เอาโมเดลของ
ออสเตรเลียมา แตวาสิ่งที่ลอกมาในคําสั่งป.113 นั้นนะครับ แนวทางของออสเตรเลีย แนวทาง
ของQEOCเปนเรื่องของราคาตัวเดียวแตไมไดเปนตัวทดสอบของธุรกรรมวาธุรกรรมใดเปนธุรก
รรมหลีกภาษี ธุรกรรมใดไมหลีกเลี่ยงภาษี ถาเปนเมืองนอกเขามีอีกวิธีหน่ึง ซึ่งเรายังไมรับมาใช
นะครับ เขาวัดกันวาธุรกรรมอยางนี้มีสาระสําคัญในเชิงเศรษฐศาสตรที่แทจริงหรือไม ธุรกรรม
เชิงวงกลมอะไรอยางนี้ มันเปนทดสอบอีกเยอะมากประมาณ 7-8 ทดสอบดวยกันในเชิงทฤษฎี
ภาษีอากร เพ่ือวัดวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมจริงหรือธุรกรรมที่ควรจะตองถูกกรมสรรพากรโตแยง
ในเชิงภาษีอากร ซึ่งตรงนี้เขาไมมีเครื่องมืออยูในปจจุบันมีเฉพาะกรณีที่มีการอําพราง แตวา
เม่ือไรเปนธุรกรรมแทจริงเขาไมมี เพราะฉะนั้นนะครับ ถาเราจะทําธุรกรรม ยกตัวอยางนะครับ 
เราทําธุรกิจกอสราง เรารูจะจางการกอสรางเหมาสรางตึกใหญๆ มูลคา 1,000 ลานโดย 3% ของ 
1,000 ไมสนุกแน ปลายปขอคืนก็โดนตรวจนะครับเพราะ margin เราไมถึง ยังไงกําไรสุทธิเราก็
ไมถึง ก็ตองแยงซ้ือขาย 800 ลาน รับจางทําของ 200 ลาน ปญหาถาทําการซื้อขายแยกเปนสอง
บริษัทจริงหรือไมจริง คําถามนี้เกิดขึ้นแลว บางครั้งถาใชบริษัทเดียวกัน บางทีเปนเร่ืองใหญ
เหมือนกัน บางทีบริษัทเดียวขายกอนอิฐ 800 ลาน รับจางติดตั้งกอนอิฐยังน้ี บางทีมันไปไมไหว 
ถาเราแยกเปน 2 บริษัท วาบริษัทหนึ่งซ้ือกอนอิฐจากบริษัทหนึ่งแลวจางกอสรางตึก จะถามวา
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สรรพากรจะแยกอยางไรครับ ในเม่ือเขาซื้อขายจริง มันตองมีเครื่องไมเครื่องมืออ่ืนมาวัดวา 
บริษัทที่มาซื้อขายจะวัดยังไงดีในเชิงคอนเซปตทางภาษี ที่ถือวาเปนการหลีกเลี่ยงภาษีเพราะ
บริษัทนี้ไมถือวาเปนการขายที่แทจริง เราวัดยังไงดี ตัวน้ีเขาไมมีเครื่องมือ แตวาสักวันจะชาจะ
เร็วเนี่ย ผมวาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี เพราะวาเครื่องมือที่วานี้ มันอยูในประเทศที่
พัฒนาแลวครบถวนหมด แคสรรพากรนี่ ขอความชวยเหลือจากอังกฤษ ญี่ปุน OECD แมทาง
ออสเตรเลียก็ตามนี่ เขาสามารถรับโมเดลของตางประเทศมาไดหมด เพราะฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไมชาก็เร็ว” 

 
คุณปวีณา 
 

1. ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะก็จะเปนเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีอยูบางใน
ประเทศไทยก็คือวา อุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทพวก travel agent online นะคะคือ 
อุตสาหกรรมประเภทนี้เหมือนกับวาจริงๆในเมืองไทยจะมีไมเยอะหรอก แตเชื่อไหมคะวาพอมี
เกิดขึ้นมาปุบ เวลาเราจะแขงกันกับตางประเทศ จริงๆ เราจะเจออุปสรรคก็คือวา พอเราตั้งใจจะ
ขายกับคนทั่วโลกนะคะ แลวราคาที่ เราจะขายก็ตองแขงขันกับคนทั่วโลกเชนเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นจะเปนราคาที่โอเควา มันไมควรจะมีเร่ือง VAT เร่ืองอะไร เร่ืองภาษี แตปรากฏวาก็
จะมีกลุมหนึ่งซ่ึงเปนคนไทย และแนนอนวาเคาตอง search จากใน web เพราะเปนไปไดวาเคา
ตองเอาจากใน web หรือ web ตางประเทศก็เปนได  

แตวาอุปสรรคของเราก็คือวาในแงของกฎระเบียบกฎหมายทางภาษี เรื่องของ
ภาษีมูลคาเพิ่มจะมีบอกวาคนไทยมาซื้อนะคะ เพราะบริษัทเราเปนบริษัทตามกฎหมายไทยเรา
ตองคิด vat เคา เพราะฉะนั้นกลายเปนเราขายเคาไมไดตามที่ตั้งไวบน web เราตองบวก vat 
เขาไป ดั้งนั้นเคาจะไมรูกับเราวาเราขายไมไดในราคาที่แขงขันได เพราะฉะนั้นการที่สรรพากรยัง
มองการที่เราขายออนไลนอยู ก็จะเปนไปไมไดที่เราจะแขงกับคนอื่น ไมง้ันก็ผลักใหเราไปมี 2 
บริษัทรึเปลา  มีบริษัทในตางประเทศ เสียภาษีในตางประเทศ ซึ่งจริง ธุรกิจ travel agent online 
เปนธุรกิจของตางประเทศทั้งนั้น ซึ่งตั้งที่ตางประเทศ ไปทําoffice ที่ตางประเทศ แตเคาทําที่ไหน
ก็ไดในโลกเพราะเคาทํา online  

เพราะฉะนั้นทางธุรกิจออนไลนอยากจะฝากกระทรวง ฝากภาครัฐใหชวยดูแล สงเสริม 
เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้จะไมอยูในเมืองไทยอยางแนนอน อันน้ีคอนเฟรม แลวก็อีกอุตสาหกรรมนึงที่
จะฝากในเรื่องการวัดผลกําไรสุทธิ คืออุตสาหกรรมภาพยนตร ผลิตภาพยนตร พอดีวามันจะแยง
กันในเรื่องมาตรฐานบัญชี และภาษีดวย เพราะวาทางภาษีมองวาการผลิตภาพยนตรเปน
สินทรัพยตองตัดคาเสื่อม ทางบัญชีมองวาภาพยนตรคืองานพอมีรายไดปุบ ควรจะเปนสัดสวน
เดียวกับรายได หรือพิจารณาดวยคา มันคือ ของที่ทําใหเกิดรายได เพราะฉะนั้นเรื่องอยางมันจะ
ไมสะทอนภาพวา รายไดชวงที่ผลิตหนังครั้งแรกรายไดดีนะคะ ตองจายภาษีมากเพราะตนทุนต่ํา 
ก็ฝาก 2 อุตสาหกรรมนี้ไวแลวกัน 

 ๒๖



  
อาจารยพิภพ วีระพงษ 

 
เร่ือง travel agent ปญหาเกิดจาก vat โดยหลักทฤษฎีของ vat ตองเก็บจากสถานที่ที่

การบริโภคเกิดขึ้น เพราะ vat คือภาษีของการบริโค หรือเรียกวา consumption tax นะครับ
จริงๆนะครับสมมุติวาคนไทยของเราเนี่ย ลูกคาเปนคนไทย ถาเกิดวาเคาจะเที่ยวตางประเทศ
เน่ีย โดยหลักการบริโภคเนี่ยเกิดขึ้นยังตางประเทศ เราไมควรเก็บ vat เคา ปญหาคือตอนที่เรา
รางกฎหมาย vat ในป 2534 ใชในป 2535 IMF เคยเตือนแลวหน่ึงครั้งวา ประเทศไทยควรระบุ
ใหชัดเจนวา vat เก็บอยางไร ตอนนั้นไมมีใครเห็นปญหาน้ี กรมสรรพากรไมเชื่อวาปญหาน้ีจะ
เกิดขึ้น   เคาใชแควาการซื้อขายเกิดขึ้นในราชอาณาจักรตองเสีย vat การบริการทําในประเทศ
เสีย vat การบริการทํานอกประเทศแตใชในไทยเสีย vat  การบริการทําในไทยตองเสี่ย vat 
ปรากฏวาไปผูกกับการซื้อขายในประเทศ โดยไมดูการบริโภค ปรากฏวามันก็มีความเพี้ยน
เกิดขึ้นเคาเตือนเราคอนขางเยอะ ขออนุญาตตออีกนิดนึง IMF เตือนตอไปอีกวาการบังคับในผู
เสียภาษีออกใบกํากับภาษีทันที  เปนไปไมได   เปนไปไมไดจริงๆ  สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวาปจจุบัน 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเยอะมาก ยกตัวอยาง เคยมีใครเติมเงินมือถือ จายเงินคาบริการผาน
โทรศัพทมือถือ สมมุติวายักษใหญที่เติมเงินมีพวกลูกคาเปนพวก prepaid สองลานคนทุกคน
เติมเงินทางอิเล็กทรอนิกสหมด ใชโทรศัพทเติมเงิน หักเงินจาก ATM ความรับผิดชอบเกิดขึ้น
เม่ือไหรครับ เม่ือไดรับชําระเงินตามกฎเกณฑเงินสด มีใครออกใบกํากับภาษีทันทีหรือ ไมมี พอ
ไมมีแลวทําไง ทุกคนผิดหมด 5000 บาทตอไป ยี่ต็อกลดลงมา 500 บาทตอไป สมมติ 12 ลาน
คนตอ หน่ึงเดือนละครับ เปนเทาไหร มหาศาลมาก เพราะฉะนั้น จริงๆแลวการที่ระบบภาษีตาม
ไมทันธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกลายเปนปญหาใหญมากในปจจุบัน  เพราะพวกที่เลนกับธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกสปญหาเยอะมากจริงๆ  อีกเรื่องนึง คือ ฟลมหนัง ผมเคยมีประสบการณสมัยกอน
หนาปฏิวัติ สมัยอดีตนายกทักษิณประกาศวาจะสงเสริมอุตสาหกรรมหนัง ปญหามีอยูวาหนัง 
generate รายไดในชวงปแรกเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นการสรางหนัง 1 เร่ือง 50 ลานบาท โดย
หลักแลว 90%เกิดในชวงปแรก หลังจากนั้นเกิดจากการขาย  VCD DVD นิดๆหนอยๆ นานๆที
ออกชอง 3 ครั้งนึง เคเบิ้ลทีวีครั้งนึง 90กวาเปอรเซ็นต เกิดปแรกกรมสรรพากรบอกไมไดหรอก
คาเสื่อมราคาตามพระรากฤษฎีกา 145 ตองตัดคาเสื่อมราคาเปนสินทรัพยตั้งแต 5 ป  10 ปตอง
ทะเลาะกันอีกเรื่องนึง ตัดคาเสื่อมตั้งแตปแรก ถาใชหลัก 5 ป ปแรก 20% แตถา 10ปตองตัดป
แรก 10% ตองตัดรายได 99% เกิดปแรกหนังที่ไหนจะไปอยูได เวนแตวา under decline โกง
ภาษีดีกวา เพราะฉะนั้นการเปนผูเสียภาษีที่ดีไมใชเร่ืองงายเจ็บตัวจริงๆ เราจะไปยึดติดวาอะไร
เปนสินทรัพยแลวไปตัดคาเสื่อมราคา ประเด็นพวกนี้เปนประเด็นที่นาสนใจ การตัดคาเสื่อมกับ
ธุรกิจแบบเนี่ยเปนไปไดม้ัยที่จะใช  IRR หรือ level yield หรือใชหลักการอะไรที่ดีกวาการตัดคา
เสื่อมแบบ straight lineตรงๆ” 

 

 ๒๗



คุณไพโรจน 
 

1. เร่ืองน้ีก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เร่ียกวา Sharing okไดพูดกันเม่ือ
วานวันนี้หนอย ก็ฝากกับผูที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ วาแกไข แกแลวก็อยาไปสรางเง่ือนไข แลวจะได
ไมยุง ก็มาสูอีกจุดนึง จุดของ CPD เคาตองมีใบรับรองสะสม 3 ป หนังสือเร่ืองสรรพากร 
ใบรับรองตางๆนะฮะ ควรมีใบรับรอง กะจะทําจากที่ไหนมาก็ตามจะไดยุติธรรม ในเรื่องของ
นโยบายของ อ.อดิศักดิ์ บอกวานโยบายมีความสุขถานโยบายมีการเสียภาษีที่ดี แตฝากไวเร่ือง
นึงวาไดคนเสียภาษีปจจุบันนี้ ที่เสี่ยตรงไปตรงมาก็โดนตรวจ ตรงไปตรงมา และคนที่รวยๆก็ไม
เสียภาษีเลย อันนี้ก็จุดนึง บางคนเสียแลวเสี่ยอีก บางคนไมเสียเลย ผมก็เลยเปรียบเทียบเปนตัว
ละคร ยกตัวอยางไมพาดพิงใคร การคาก็พยายามหนีภาษีหนีไดก็หนีไป หนีไมไดก็โดนจับ ก็เสี่ย
เงิน แตนักกฎหมายหรือนักภาษีก็พยายามเลี่ยงภาษี  เลี่ยงไปจนสุดก็มาแพเร่ืองคุณธรรม คนที่
เลี่ยงภาษียังไงก็ตองเสียเงิน ยังไงก็ขอกเรียกรองวากฎหมายภาษียังไงก็ขอใหเปนกลางและเปน
ธรรมมากที่สุด เดินทางสายกลางตามหลักพระพุทธเจา และอีกจุดนึงเกี่ยวกับสิทธิของ อ.อดิศักดิ์ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑคงคาง คือตัวสิทธินี่ คือรายไดเกิดเม่ือไหร อะไรตางๆ เนี่ยนะใหชี้ตรงนี้ให
ชัดวาอะไรคืออะไร  ถาเปนไปไดก็ออกมาจากสรรพากรเขียนเปน website วาไป ใครจะไดรูตาม
แนวสรรพากร ไมใชตามแนวของผูตีความ เรื่องการรับรูรายไดเกณฑคงคางก็ถึงจะเกิด เพราะ
การทําการคาถือวารายไดเกิดแลวนะฮะ เพราะอยาไปสับสนเรื่องสิทธิกับเกณฑคงคาง อันน้ีเปน
เหตุเปนกับเปนผล มีรายไดที่รับแลวก็ลงไป ถายังก็ลงเปนคงคางอยางอ่ืนก็คงจะไมมีอะไรมาก 
การที่จะทําใหมาตรฐานบัญชีกับตัวกําไรทางบัญชี กับกําไรทางภาษีอากร ปลอยเคาเหอะ เคาทํา
มาตั้งนานแลว แตสักวันหน่ึง ทั้งตัวภาษีและบัญชีจะตองมาอยูในจุดเดียวกัน แตตองคอยเปน
คอยไป ระหวางนี้ก็ปลอยไปกอนอยาไป serious ก็ไมมีอะไรแลว  
ผูเขารวมสัมมนา 
 

1. ตั้งแตประเด็นที่ 10ถึงประเด็นสุดทายทําไมถึงใชคําวา มาตรการปองกันการ
เลี่ยงรัษฎากร แลวประเด็นเหลานี้เกี่ยวของกับบริษัทขนาดใหญทั้งนั้นเลย ก็ไมทราบวา
กรมสรรพากรคิดอยางไรกับบริษัทขามชาตินะคะ ตองบอกวาบริษัทใหญๆมีธรรมมาภิบาล ตอง
ขอใชคํานี้นะคะ เพราะเราถูกControl หลายๆ กฎหมายจากตางประเทศ แลวก็เม็ดเงินการลงทุน
สูงการทําบัญชีก็โปรงใส คือ งงมากเลยคะ 

 
2. คนไทยยังไงเราตองรับการลงทุนจากตางชาติ การวางแผนภาษีกากรจึงเปน

เร่ืองปกติ อยางเร่ืองของประเด็นที่ 13 เร่ืองของการ Shopping จริงๆมันก็เปนหลักในเรื่องของ
การใช TDPแลว คือผมกําลังบอกวาเงินลงทุนถาใชคําวาเลี่ยงเน่ียมันจะทําใหเกิดการวางแผน
ภาษีกับการเลี่ยงภาษีจะเปนเรื่องเดียวกันรึเปลา 

 

 ๒๘



อาจารยพิภพ วีระพงษ 
 

1. ประเด็นที่ 12 เน่ืองจากความกังวลของคณะกรรมการบางคน คือประเทศไทย
ควรใช CFC rule หรือ control foreign cooperation ใชในกรณีที่คนไทยไปตั้งบริษัทยัง
ตางประเทศ ไมไดใชในกรณีที่ตางประเทศเขามาตั้งบริษัทในไทย จริงๆแลวประเทศที่คอนขางจะ
เจริญแลวอยางเชนอเมริกา และยุโรปมีแนวโนมที่จะใช CFC กันทั้งน้ันเพ่ือปองกันไมใหคนของ
เคาไปทําธุรกรรมยังตางประเทศแลวเก็บเงินไวยังตางประเทศ แลวไมสงเงินปนผลกลับมาเพื่อ
เสียภาษี เพราะประเทศพวกนั้นมุงผลกรลงทุน บานเคาตองเสียภาษีพอๆกับตางประเทศ เชน
คนอเมริกาลงทุนในบานเสียภาษี 30% แลวไปตั้งบริษัทในตางประเทศแลวไมจายเงินปนผล
เทากับวาไมตองเสียภาษี เพราะฉะนั้นไปลงทุนในประเทศที่ภาระภาษีต่ําๆ BOI เปนตน ผลที่
เกิดขึ้นก็คือเงินลงทุนของอเมริกาไหลออกนอกประเทศหมด เพราะใครก็ตามที่ลงทุนในอเมริกา
จะถูกลงโทษโดยภาระภาษี 30% ใครลงทุนนอกอเมริกาที่เปน control foreign cooperation ไม
ตองเสียภาษีตามอเมริกา เพราะกั๊กเงินปนผลไวในตางประเทศ เคากลัวเรื่องการบิดเบือนเร่ือง
ปจจัยการลงทุนในประเทศ และในตางประเทศ ก็เลยตองออก CFC CFC เหมาะกับประเทศไทย
หรือไมอีกเรื่องนึง จริงๆแลวคนไทย  

เม่ือกอนไมยอมใหภาษีตางประเทศมาเปนเครดิตกับภาษีไทย จนกระทั่งมีพระรา
กฤษฎีกาที่ 300 ออกมา และปจจุบัน       พระราชกฤษฎีกาที่ 442 ออกมาเรื่องการยกเวนภาษี
เงินปนผลจากตางประเทศออกมาเมื่อ 2 ปที่แลว สามารถไปลงทุนตางประเทศได  ผมไมไดบอก
วาทฤษฎีของเราผิด อาจเปนไดที่รัฐบาลตองการใหคนไทยลงทุนในประเทศ  เพ่ิมใหเกิดการา
จางงาน การใชทรัพยากรใหเต็มที่กอน หลังจากนั้นเม่ือพรอมแลว จึงออกไปลงทุนตางประเทศ
เยอะ เพราะลงทุนในประเทศไมคุมแลวคอยหาทางกําจัดความซ้ําซอนทางภาษีใหเต็มรูปแบบก็
เปนได แนวคิดประเด็นที่ 12 หวงเรื่องที่คนไทยไปลงทุนตางประเทศเยอะมาก สมัยกอนการ
จายเงินปนผลตางประเทศใชงบคอนโซ งบคอนโซคืออะไรครับ งบคอนโซ คือ กําไรที่เกิดขึ้นใน 
holding company ใน K man ใน BVI เอามารวมเปนกําไรที่บริษัทแมที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจายเงินปนผลได ไมมีปญหาอะไร ซึ่งปจจุบันมันเปลี่ยนไปแลว การจายเงินปนผล
ไมใหใชงบคอนโซใหใชงบเดี่ยว ตางประเทศจําเปนตองจายเงินใหบริษัทแมในประเทศไทย 
เพราะมิฉะนั้นแมในไทยจายเงินปนผลในตลาดหลักทรัพยไมได แนวโนมเปลี่ยนผลที่ตามมาคือ 
คนไทยถูกบังคับใหจายเงินปนผลกลับประเทศ เม่ือเอาเงินปนผลกลับประเทศ ถาระบบภาษีซอน
ของเราไมดีพอ จะทําใหเกิดภาษีซอนขึ้นทันที นี่เหละ เปนเรื่องที่ concern สวนตัวผมประเทศ
ไทยไมควรใชระบบ CFC ประการแรกคือ ระบบขจัดภาษีเชิงอํานาจรัฐไมดีพอ ประการที่ สองคือ 
คนเราแนวโนมที่จะเอาเงินปนผลกลับประเทศเสมอ เพราะเราจายเงินปนผลแบบใชงบเดี่ยว 
ยังไงความซ้ําซอนก็เกิดขึ้น  
 
 

 ๒๙



อาจารยชนะชัย ประยูรสิน 
 

1. แนวโนมของระบบภาษีของโลก คือเม่ือกอนเราเห็นวาทุกคนอยากใหเก็บภาษี
ทางตรงมากกวาทางออม เพราะเปนธรรมมากกวา แตตอนน้ีประเทศที่พัฒนาแลวพยายามลด
ภาษีทางตรงลงมาทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เดิม 50-60 เปอรเซ็นต ตอนนี้
ลดลงมาแลว แทบทุกประเทศ เพราะการเก็บภาษีควรเก็บจากฐานการบริโภค expenditure tax 
เพราะเห็นวาทรัพยากรในแตละประเทศนับวันจะลดนอยลง คนที่บริโภคมากควรรับภาระภาษี
มาก เพราะฉะนั้นจึงมีการจัดเก็บภาษีที่เปนการบริโภคมากกวา จะเห็นวา VAT เก็บในอัตราที่สูง
เม่ือมีการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลง จะมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมอะไรพวกนั้นเพ่ิมขึ้น จะ
เห็นไดวาภาษของโลกมีการเก็บภาษีทางออมมากขึ้น  

 
คุณวิทยา  
 

1. ประเด็นวานิติบุคคลในไทยสงเงินลงทุนไปยังตางประเทศบางประเทศในกิจการ
ที่ไมตองใชเงินลงทุนเยอะ ไมตองมีการาตรวจสอบบัญชี ก็เหมือนอยางบานเรา ทีนี่ผมเรียนให
ทราบวา ไมมีทางไหนที่จะลงทุนแลวกําไรตลอด ขาดทุนปนปก็มี แตพื้นฐานการที่ขาดทุน ก็จะ
ไมมีหลักฐานการแจงสอบบัญชี วามันขาดทุนหรือไมมีแตเพียงรายงานของหุนสวนเทานั้นเอง 
เพราะฉะน้ันเอกสารการลงทุนในตางประเทศที่ขาดทุน ในกรณีนี้นี้นิติบุคคลประเทศไทยลงทุน
ยังตางประเทศ เราจะตัดยังไงวามันขาดทุน ขาดทุนจากการลงทุน ถาอันน้ันอาไปขายตอก็ไมได 
และไมมีมูลคาอยูแลว  

 
2. ถาเทียบกับของไทยผมคิดวาสรรพากรคงอยากเห็นภาพที่เราชําระบัญชีบริษัท

ลูกของเรา แลวก็มีรายงานของผูชําระบัญชี แลวก็บอกวาไมมีทรัพยสินที่จะแบงคืนใหกับผูถือหุน 
แนนอน ถาเราไมมีผูตรวจสอบบัญชี นักบัญชีที่มีชื่อเสียงมาเซ็น ทางปฏิบัติก็อาจจะปญหามี
ความนาเชื่อถือของเอกสารอยูเหมือนกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นพอๆกันทั้งไทยและตางประเทศ ผมคิดวา
จําเปนจริงๆที่ตองหาผูชําระบัญชี ตองมีคนเซ็นอะไรใหเรียบรอยเพื่อความนาเชื่อถือ  เปนสิ่งที่
ถาไมทําคงยากหนอย เปนตัวเปดชองใหเคาประเมิน ไมยอมใหตัดรายจายมาตรการในนี้ก็เลย
สงเสริมวาเคาควรทําอยางนี้ เชื่อม้ัยครับวาใชเงินจางผูตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือไดเปนการใชเงิน
มหาศาล ไมคุมกับการที่ตองลงทุนละลายไปอีก เพราะฉะนั้นตองตัดสินเอาวาเงินลงทุนนั้นสูญ
เปลา  ขาดทุนทางภาษีดวยนั่นเอง บางครั้งตองมีการทําความเขาใจวา เคาเจอกับประชากร 63 
ลานคน เจอกับบริษัทประมาณแสนกวาราย มันจําเปนตองมีคนชวยเคาตรวจสอบระดับนึง
เหมือนกัน คนๆนั้นจําเปนตองเปนคนที่ qualify เชนคนที่มีลายเซ็นแลว เคาก็ตรวจไมไหว ตาม
เอกชนไมทัน มันจําเปนที่เราตองรวมมือกับเคา มีคํากลาว ระบบภาษีที่ทางอาจารย show slide 
ใหดู วาระบบภาษีที่ดีนะครับ วาไมวาระบบภาษีอากรจะดีอยางไรก็เปนระบบบังคับเก็บทั้งสิ้น ผู

 ๓๐



เสียภาษีสมัครใจ 100 เปอรเซ็นตยาก ประสบการของสมัครที่เสียภาษี ประสบการณของผมคนที่
เสียภาษีถูกตองคือ ลูกจางตาม 40(1) เหตุผลที่ถูกตองคือหัก ณ ที่จาย ทุกประเทศเลยใชหัก ณ 
ที่จาย ทําให compliance rate เน่ียสูงถึง 99 เปอรเซ็นต ซึ่งตางจากวิชาชีพอิสระ พรุงน้ีจะมีการ
ประชุมกันวา compliance rate ก็จะตกลงเรื่อยๆ เพราะหัก ณ ที่จาย ไมครบ เปนตน ผมก็เลย
ตองทําใจและหาคนที่นาเชื่อถือ เนี่ยเปน รับเบอร แสตมป ในการทํางบการเงิน ไมง้ันก็เหนื่อย
เหมือนกัน 

 
 

 ๓๑


